
 รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําป� 2567 

 บรษัิท ปรญิสริ ิจํากัด (มหาชน) 

 โดยวิธปีระชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์( E-AGM ) 

 ___________________________________________________________________ 

 วัน เวลาและสถานที� 

 บรษัิท  ปร ิ ญ  สิร ิ  จํากัด  (  มหาชน  )  (  “  บริษัทฯ  ”)  ได้  จัด  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  ใน  วัน  ศุกร์  ที� 

 26  เมษายน  2567  เวลา  14.00  น  .  โดย  เป�นการ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  ตาม 

 หลัก  เกณฑ์  ที�  กําหนด  ใน  พระ  ราช  กําหนด  ว่า  ด้วย  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  พ  .  ศ  .  2563  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข 

 เพิ�มเติม) รวมทั�งกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 นางสาว  บวั  บูชา  ปุณณ  นันท์  ซึ�ง  ได้  รับ  มอบ  หมาย  จาก  ศ  .  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  ประธาน  กรรมการ 

 บรษัิท  ให้  ทํา  หน้าที�  เป�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  (  “  ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ”)  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป� 

 2567  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  ป�  นี�  บรษัิท  ได้  จัดการ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  โดย  วิธี  ประชุม 

 ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  เพียง  รูป  แบบ  เดียว  ซึ�ง  เป�น  ไป  ตามพ  ระ  ราช  กําหนด  ว่า  ด้วย  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์ 

 พ  .  ศ  .2563  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ  ประกาศ  กระทรวง  ดิจิทัล  เพื�อ  เศรษฐกิจ  และ  สังคม  เรื�อง  มาตรฐาน  การ 

 รกัษา  ความ  มั�นคง  ปลอดภัย  ของ  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  พ  .  ศ  .  2563  โดย  บริษัทฯ  จัด  ให้  มี  ผู้  ให้  บริการ  จัด 

 ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  ที�  มี  ความ  เชี�ยวชาญ  และ  ได้  รับ  การ  รับรอง  จาก  หนว่ย  งาน  ที�  เกี�ยวข้อง  นอกจาก  นี�  ยัง  ได้ 

 จัด  ให้  มี  ผู้  แทน  จาก  บรษัิท  ที�  ปรึกษา  กฎหมาย  ภายนอก  เป�น  ผู้  ตรวจ  สอบ  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  ดูแล  การ  ประชุม  ให้ 

 เป�น  ไป  อยา่ง  โปรง่ใส  ถูก  ต้อง  ตาม  กฎหมาย  และ  ข้อ  บัง  คับ  บริษัทฯ  ตลอด  จน  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  โดย  มี  การ 

 บันทึกภาพการประชุมนี�ในลักษณะสื�อวิดีทัศน์ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อยา่งเท่าเทียม 

 ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ครั�ง  นี�  บริษัทฯ  จะ  ทําการ  เก็บ  ใช้  และ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  รวม  ไป  ถึง  ภาพ 

 นิ�ง  เสียง  และ  ภาพ  เคลื�อนไหว  ของ  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทุก  ท่าน  เพื�อ  การ  บันทึก  และ  การ  จัด  ทํา  รายงาน  การ  ประชุม  การ 

 บรหิาร  จัดการ  การ  ประชุม  เป�นต้น  โดย  ผู้  ถือ  หุ้น  ทุก  ท่าน  สามารถ  ศึกษา  ราย  ละเอียด  ประกาศ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น 

 บุคคลของบรษัิทฯเพิ�มเติมได้ที�    เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที�เว็บไซต์ ของบริษัทฯ 

 และ  ได้  เรยีน  เชิญ  นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  (  “  เลขา  นุ  กา  รบ  ร ิ ษัทฯ  ”)  เป�น  ผู้  ชี�แจง 

 รายละเอียดเกี�ยวกับการกําหนดวาระการประชุมสามัญประจําป� 2567 ต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

 นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ร ิ ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  ใน  การ  กําหนด  ระเบียบวาระ 

 การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  บรษัิทฯ  ได้  ดําเนิน  การ  ตาม  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  โดย  ได้  เป�ด 

 โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  เสนอ  เรื�อง  เพื�อ  บรรจุ  เป�น  วาระ  การ  ประชุม  และ  /  หรอื  เสนอ  ชื�อ  บุคคล  เพื�อ  รบั  การ  พิจารณา  เลือก  ตั�ง 

 เป�น  กรรมการ  บริษัท  ตั�งแต่  วัน  ที�  1  มกราคม  2567  ถึง  วัน  ที�  31  มกราคม  2567  ทั�งนี�  บริษัทฯ  ได้  เผย  แพร ่ หลัก  เกณฑ์ 

 และแนวปฏิบัติที�บรษัิท ฯ กําหนดไว้ ผา่นระบบของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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 โดย  บริษัทฯ  ได้  รับ  หนังสือ  ขอ  ให้  บรรจุ  วาระ  การ  ประชุม  เรื�อง  การ  ขอ  ผอ่น  ผัน  การ  ทํา  คํา  เสนอ  ซื�อ  หุ้น  บาง 

 สว่น  (Voluntary  Partial  Tender  Offer)  จาก  บรษัิท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  ตาม  ที�  บริษัทฯ  ได้  แจ้ง  ข้อมูล 

 ผา่น  ระบบ  ของ  ตลาดหลักทรัพย์  แหง่  ประเทศไทย  ไป  แล้ว  นั�น  ทั�งนี�  เนื�องจาก  เรื�อง  การ  ทํา  คํา  เสนอ  ซื�อ  หุ้น  บาง  สว่น  ดัง 

 กล่าว  เป�น  เรื�อง  ที�  คณะ  กรรมการ  บริษัท  เห็น  ว่า  เป�น  เรื�อง  ที�  สําคัญ  ซึ�ง  บริษัทฯ  ไมม่ี  ประสบการณ์  มา  ก่อน  คณะ 

 กรรมการจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังและด้วยความรอบคอบที�สุด 

 ใน  ขณะ  นี�  บริษัทฯ  จึง  อยู ่ ระหว่าง  การ  ศึกษา  และ  หารือ  ผลก  ระ  ทบ  ที�  จะ  เกิด  ขึ�น  ต่อ  บริษัทฯ  และ  ผู้  ถือ  หุ้น  ของ 

 บรษัิทฯ  ต่อ  สํานักงาน  ก  .  ล  .  ต  .  โดย  มี  การ  หารอื  ใน  3  ประเด็น  ได้แก่  (1)  สิทธิ  ของ  ผู้  ทํา  คํา  เสนอ  ซื�อ  ใน  การ  ขอ  เสนอ  ซื�อ 

 หุ้น  บาง  สว่น  (2)  กระบวนการ  ใน  การ  ขอ  ทํา  คํา  เสนอ  ซื�อ  หุ้น  บาง  สว่น  เป�น  ไป  ตาม  กฎหมาย  หรอื  ไม ่  และ  (3)  ขั�น  ตอน 

 ต่าง ๆ ที�บรษัิทฯ จําเป�นต้องดําเนินการ 

 ทั�งนี�  หา  กบ  ริ  ษัทฯ  ได้  ข้อ  สรุป  จาก  สํานักงาน  ก  .  ล  .  ต  .  แล้ว  ว่า  ผู้  ทํา  คํา  เสนอ  ซื�อ  สามารถ  ดําเนิน  การ  ตาม 

 แผนการ  ขอ  เสนอ  ซื�อ  หุ้น  บาง  สว่น  ได้  บรษัิทฯ  ก็  พร้อม  ที�  จะ  จัด  ประชุม  วิสามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  เพื�อ  นํา  เสนอ  เรื�อง  ดัง  กล่าว  ให้ 

 ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  โดย  บรษัิทฯ  จะ  นํา  เรื�อง  ดัง  กล่าว  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บรษัิท  เพื�อ  พิจารณา 

 นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  ต่อ  ไป  โดย  ภาย  หลัง  จาก  การ  หารือ  ไป  ยัง  สํานักงาน  ก  .  ล  .  ต  .  บริษัทฯ  ได้  มี  การ  ติดตาม  คํา 

 ตอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป�นระยะ ซึ�งในป�จจุบันบริษัทฯ ยังไมไ่ด้รับคําตอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต. 

 นอก  เหนือ  จาก  เรื�อง  ดัง  กล่าว  ข้าง  ต้น  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  ท่าน  ใด  เสนอ  เรื�อง  อื�น  เพื�อ  บรรร  จุ  เป�น  วาระ  การ  ประชุม 

 และ  /  หรอื  เสนอ  ชื�อ  บุคคล  ใด  เข้า  รับ  การ  พิจารณา  เลือก  ตั�ง  เป�น  กรรมการ  บรษัิท  แต่  อยา่ง  ใด  ดัง  น้ัน  วาระ  การ  ประชุม 

 ใน  ครั�ง  นี�  จึง  เป�น  ไป  ตาม  มติ  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ครั�ง  ที�  1/2567  ซึ�ง  ประชุม  เมื�อ  วัน  ที�  22  กุมภาพันธ์  2567  ตาม 

 ระเบียบวาระที�ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป� 2567 

 จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  กล่าว  แนะนํา  กรรมการ  ผู้  บริหาร  ผู้  สอบ  บัญชี  และ  ที�  ปรึกษา  กฎหมาย  ของ 

 บรษัิทฯ  ซึ�งอยูใ่นห้องถ่ายทอดสด และ/หรอื ได้เข้ารว่มประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี� 

 กรรมการของบรษัิทฯที�เข้ารว่มประชุม 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ 

 2. นายทองคํา    มานะศิลปพันธ์  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

 กรรมการอิสระ 

 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี  พิพัฒนเสริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

 4. นางสาวสิรลัิกษณ์  โกวิทจินดาชัย                         ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

 กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 6. นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

 7. ดร.อนุพันธ์     กิจนิจชีวะ  กรรมการ 

 8. นายปรญิญา    โกวิทจินดาชัย  กรรมการ 

 บรษัิทฯ  มี  กรรมการ  จํานวน  8  ท่าน  ใน  วัน  นี�  มี  กรรมการ  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทั�ง  สิ�น  8  ท่าน  คิด  เป�น  สัดสว่น  ร้อย 

 ละ 100 ของจํานวนกรรมการทั�งหมดของบริษัทฯ 
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 ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงิน (CFO)  และเลขานุการบรษัิทฯ 

 นายชัยรัตน์    โกวิทจินดาชัย 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที�เข้ารว่มประชุม 

 1. นางสาวจินตนา      หมื�นไธสง                                ผู้อํานวยการฝ�ายบัญชี 

 2. นายพบพรรณ  ป�อมหลักทอง                                ผู้อํานวยการฝ�ายการเงิน 

 3. นายโสฬส        เธียรสิทธิพงศ์                                ผู้อํานวยการฝ�ายกฎหมาย 

 ผูเ้ข้ารว่มประชุมและสกัขพียานการประชุม 

 ผู้สอบบัญชี  จาก บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

 1. คุณวิโรจน์    สัจจธรรมนุกูล 

 2. คุณวุฒิพร   ไตรญาน 

 ที�ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท  สํานักกฎหมายสากลธีรคุปต์  จํากัด 

 นางสาวนรศิรา ไสวแสนยากร 

 ผู้ให้บรกิารระบบควบคุมการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์  และลงทะเบียนนับคะแนน 

 บรษัิท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั�น จํากัด 

 ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ที�  ประชุม  ว่า  ป�จจุบัน  บริษัทฯ  มี  ทุน  จด  ทะเบียน  ทั�ง  สิ�น  1,220,011,755  บาท 

 (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน  หนึ�ง  หมื�น  หนึ�ง  พัน  เจ็ด  รอ้ย  ห้า  สิบ  ห้า  บาท  )  โดย  ณ  วัน  ป�ด  สมุด  ทะเบียน  วัน  ที�  12  มีนาคม 

 2567  บรษัิทฯ  มี  ทุน  จด  ทะเบียน  ชําระ  แล้ว  จํานวน  1,220,011,755  บาท  (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน  หนึ�ง  หมื�น 

 หนึ�ง  พัน  เจ็ด  ร้อย  ห้า  สิบ  ห้า  บาท  )  ประกอบ  ด้วย  หุ้น  สามัญ  จํานวน  1,220,011,755  หุ้น  (  หนึ�ง  พัน  สอง  ร้อย  ยี�สิบ  ล้าน 

 หนึ�งหมื�นหนึ�งพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบห้าหุ้น )  มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  ณ  เวลา  14.00  น  .  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  เข้า  รว่ม  ประชุม  ด้วย  ตนเอง 

 จํานวน  3  ราย  ถือ  หุ้น  รวม  351,997,256  หุ้น  และ  โดย  การ  มอบ  ฉันทะ  จํานวน  24  ราย  ถือ  หุ้น  รวม  757,125,925 

 หุ้น  รวม  จํานวน  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทั�ง  สิ�น  27  ราย  มี  จํานวน  หุ้น  รวม  ทั�ง  สิ�น  1,109,123,181  หุ้น  คิด  เป�น  ร้อย  ละ  90.91 

 ของ  จํานวน  หุ้น  ที�  จําหนา่ย  ได้  ทั�งหมด  ของ  บรษัิท  จํานวน  1,220,011,755  หุ้น  ครบ  เป�น  องค์  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  ตาม 

 กฎหมายและตามข้อบังคับของบรษัิทฯ แล้ว 

 หลัง  จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  กล่าว  เรียน  เชิญ  ศาสตราจารย์  ดร  .  วร  ภัทร  โต  ธนะ  เกษม  ประธาน 

 กรรมการบรษัิท  ทําหน้าที�เป�นประธานในที�ประชุม   (“  ประธานฯ  ”) และกล่าวเป�ดการประชุม 

 ประธานฯ  กล่าว  ต้อนรบั  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ทุก  ท่าน  ที�  สละ  เวลา  เข้า  รว่ม  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น 

 ประจํา  ป�  2567  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ใน  วัน  นี�  และ  สืบ  เนื�องจาก  สถานการณ์  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โรค  ติด  เชื�อ  ไวรัส  โค  วิด  19  ที� 

 ยัง  ต้อง  เฝ�า  ระวัง  และ  ด้วย  ความ  ความ  หว่งใย  ต่อ  สุขภาพ  และ  ความ  ปลอดภัย  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทุก 

 ท่าน  คณะ  กรรมการ  จึง  ได้  กําหนด  ให้  จัดการ  ประชุม  ใน  ครั�ง  นี�  โดย  วิธี  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  เพียง  ชอ่ง  ทาง 

 เดียว  โดย  ถ่ายทอด  สด  จาก  ห้อง  CDC  Ballroom  3  และ  กล่าว  เป�ด  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  ขอ  งบ  ริ 

 ษัทฯ  อยา่ง  เป�น  ทางการ  เพื�อ  พิจารณา  ตาม  ระเบียบวาระ  ต่อ  ไป  โดย  มอบ  หมาย  ให้  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  เป�น  ผู้  อธิบาย 

 ถึงขั�นตอนและกระบวนการในการดําเนินการประชุมให้ที�ประชุมรับทราบ 
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 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  สําหรับ  รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2566  เมื�อ 

 วัน  ที�  24  เมษายน  2566  บริษัท  ฯ  ได้  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ฉบับ  ดัง  กล่าว  บน  เว็บไซต์  ขอ 

 งบ  ร ิ ษัทฯ  ตั�งแต่  วัน  ที�  8  พฤษภาคม  2566  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  ตรวจ  ทาน  ความ  ถูก  ต้อง  ครบ  ถ้วน  ของ  รายงาน  การ 

 ประชุม  และ  เมื�อ  ครบ  กําหนด  30  วัน  หลัง  จาก  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  ดัง  กล่าว  ปรากฏ  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใด 

 แจ้ง  ข้อ  เสนอ  ขอ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  และ  /  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  มา  ยัง  บริษัทฯ  จึง  ถือว่า  รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ 

 หุ้นดังกล่าว ได้ผา่นการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

 จาก  นั�น  ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  เกี�ยว  กับ  วิธี  ปฏิบัติ  สําหรับ  การ  ประชุม  และ  หลัก  เกณฑ์ 

 การออกเสียงลงคะแนน  ตามเอกสารที�ได้นําสง่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี� 

 1.  การ  ประชุม  ใน  ครั�ง  นี�  เป�นการ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  จึง  ไมม่ี  การ  พิมพ์  บัตร  ลง  คะแนน  ให้  กับ  ผู้  เข้า 

 รว่ม  ประชุม  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  สําหรบั  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประสงค์  จะ  เข้า  รว่ม  ประชุม  ด้วย  ตนเอง  หรือ  ประสงค์  จะ  แต่ง 

 ตั�ง  บุคคล  อื�น  หรอื  กรรมการ  อิสระ  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  ออก  เสียง  แทน  ใน  การ  ประชุม  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  ต้อง  ลง 

 ทะเบียนยืนยันตัวตนเพื�อขอรับชื�อผู้ใช้และรหัสผา่น (Username และ Password) , Link  และคู่มือการใช้งาน 

 สําหรบั  ใช้  ใน  การ  เข้า  รว่ม  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ลง  คะแนน  ผา่น  สื�อ  อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  ผา่น  Application 

 Cisco  Webex  Meeting  โดย  บรษัิทฯ  ได้  เป�ด  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ลง  ทะเบียน  ล่วง  หน้า  ได้  ตั�งแต่  วัน  ที�  22 

 เมษายน  2567  จนถึง  วัน  ที�  26  เมษายน  2567  และ  บริษัทฯ  ยัง  คง  เป�ด  รับ  ลง  ทะเบียน  สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  ตลอด  เวลา 

 จนกว่า  การ  ประชุม  จะ  เสร็จ  สิ�น  ซึ�ง  ผู้  ถือ  หุ้น  ยัง  คง  มี  สิทธิ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  ที�  ได้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ทัน  และ  ยัง  ไม ่

 ได้มีการพิจารณาลงมติ 

 2.  การ  ประชุม  จะ  พิจารณา  ตาม  ลําดับ  ระเบียบวาระ  ที�  ระบุ  ไว้  ใน  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  โดย  จะ  นํา  เสนอ  ข้อมูล 

 ใน  แต่ละ  วาระ  และ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ซัก  ถาม  ก่อน  การ  ลง  มติ  และ  จะแจ้ง  ผล  คะแนน  ต่อ  ที�  ประชุม  เมื�อ  มี  การ  นับ 

 คะแนน  เสียง  ใน  วา  ระ  นั�นๆ  เสร็จ  สิ�น  ตาม  ลําดับ  ทั�งนี�  คะแนน  เสียง  ใน  การ  ลง  มติ  อนุมัติ  ใน  แต่ละ  วาระ  นั�น  บริษัทฯ  ได้ 

 แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 3.  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน  แต่ละ  วาระ  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ออก  เสียง  คะแนน  ได้  ตาม  จํานวน  หุ้น  ที�  มี  หรือ 

 ตาม  จํานวน  หุ้น  ที�  ได้  รับ  มอบ  ฉันทะ  มา  โดย  ถือว่า  1  หุ้น  เท่ากับ  1  คะแนน  เสียง  และ  ใน  การ  ลง  คะแนน  จะ  ไม ่ สามารถ 

 แบง่  คะแนน  ใน  การ  โหวต  ได้  ยกเว้น  แต่  กรณี  ผู้รบั  มอบ  ฉันทะ  ที�  ได้  รับ  แบบ  ฟอร์ม  การ  มอบ  ฉันทะ  เป�น  แบบ  ค  .  คือ 

 Custodian ที�ทําหน้าที�ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  จะ  ต้อง  ลง  คะแนน  ผา่น  Application  Cisco 

 Webex  Meeting  ใน  สว่น  ของ  ฟ�ง  ก์ชั�น  Multimedia  Viewer  และ  กรอก  Username  และ  Password  เพื�อ 

 Sign-in เข้าระบบลงคะแนน 

 สําหรบัผู้ถือหุ้นที�ประชุมผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  (PC) 

 สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote)  และ  เมื�อ  ครบ  กําหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  สามารถ 

 รบัชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สําหรบัผู้ถือหุ้นที�ประชุมผา่นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื�อนที�หรือแท็บเล็ต 

 สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม  ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  และ  เมื�อ  ครบ 

 กําหนด  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  กลับ  มายัง  หน้าต่าง  Application  Cisco  Webex  Meeting  เพื�อ  รับ  ชม  ภาพ 

 และเสียงของการประชุมต่อไป 
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 ระบบ  จะ  แสดง  วาระ  ทั�งหมด  ท่าน  สามารถ  เลือก  วาระ  ที�  ต้องการ  ลง  คะแนน  เสียง  ผู้  ถือ  หุ้น  หรือ  ผู้รับ  มอบ 

 ฉันทะ  สามารถ  เลือก  ออก  เสียง  ตาม  วาระ  ที�  ยัง  ไม ่ ป�ด  ลง  คะแนน  ได้  โดย  บริษัทฯ  ให้  เวลา  ลง  คะแนน  เสียง  ใน  ระบบ  ใน  แต่ 

 ละ  วาระ  เป�น  เวลา  60  วินาที  เมื�อ  กด  เลือก  การ  ลง  คะแนน  แล้ว  ระบบ  จะมี  Pop-Up  สอบถาม  อีก  ครั�ง  ว่า  ยืนยัน  การ 

 ลง  คะแนน  หรอื  ไม ่  ให้  ท่าน  กด  “  ตกลง  ”  เพื�อ  เป�นการ  ยืนยัน  การ  ลง  คะแนน  ทั�งนี�  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ป�ด  โปรแกรม  เพื�อ 

 ออกจากห้องประชุมโดยคลิกกากบาทที�มุมขวาบน โดยการโหวตทั�งหมดจะยังคงนับเป�นคะแนนเสียง 

 4.  ใน  การ  นับ  คะแนน  เสียง  บรษัิทฯ  จะ  ใช้  วิธี  หัก  คะแนน  เสียง  ไม ่ เห็น  ด้วย  และ  งด  ออก  เสียง  ออก  รวม  ทั�ง 

 คะแนน  เสียง  ของ  บัตร  เสีย  (  ถ้า  มี  )  จาก  จํานวน  เสียง  ทั�งหมด  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ซึ�ง  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  มี  สิทธิ  ออก  เสียง  ลง 

 คะแนน  และสว่นที�เหลือจะถือว่าเป�นคะแนนเสียงที� “เห็นด้วย” 

 ทั�งนี�  กรณี  ที�  ถือ  เป�น  บัตร  เสีย  หมาย  ถึง  กรณี  ที�  ผู้  ถือ  หุ้น  มอบ  ฉันทะ  และ  ระบุ  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ไว้  ล่วง 

 หน้า  แต่  แสดง  เจตนา  ไม ่ ชัดเจน  ใน  หนังสือ  มอบ  ฉันทะ  เชน่  ลง  คะแนน  เกิน  กว่า  หนึ�ง  ชอ่ง  และ  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  ไม ่ สามารถ 

 ยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้ 

 5.  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ทํา  หนังสือ  มอบ  ฉันทะ  ให้  ผู้  อื�น  เข้า  รว่ม  ประชุม  และ  เป�น  แบบ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ตาม  ความ 

 ประสงค์  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  แล้ว  นั�น  บริษัทฯ  ได้  นํา  คะแนน  เห็น  ด้วย  ไม ่ เห็น  ด้วย  หรอื  งด  ออก  เสียง  ตาม  ความ  ประสงค์  ของ 

 ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื�อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 6.  จํานวน  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รบั  มอบ  ฉันทะ  และ  จํานวน  คะแนน  เสียง  ใน  แต่ละ  วาระ  อาจ  จะ  ไม ่ เท่า  กัน  เนื�องจาก 

 อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ�มเติม 

 7.  หลัก  เกณฑ์  การ  ถาม  คําถาม  หาก  ผู้  ถือ  หุ้น  ท่าน  ใด  มี  คําถาม  หรือ  ต้องการ  เสนอ  ความ  คิด  เห็น  สามารถ 

 สอบถาม  ราย  ละเอียด  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วา  ระ  นั�นๆ  ได้  ก่อน  การ  เรยีก  ให้  ลง  คะแนน  เพื�อ  ลง  มติ  ใน  แต่ละ  วาระ  โดย 

 ประธานฯ  จะ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  เข้า  รว่ม  ประชุม  ซัก  ถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ใน  ประเด็น  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วา  ระ  นั�นๆ 

 ตาม  ความ  เหมาะ  สม  โดย  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  สอบถาม  ผา่น  ข้อความ  ทั�งนี�  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  พิมพ์  คําถาม  หรือ  แสดง 

 ความ  คิด  เห็น  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วาระ  ที�  กําลัง  พิจารณา  อยู ่  โดย  พิมพ์  คําถาม  หรอื  ความ  เห็น  ใน  ระบบ  E-Voting  และ  กด 

 ยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 บรษัิทฯ  มีกํา  หนด  เวลา  ให้  1  นา  ทีสําห  รับ  กา  รสง่คํา  ถาม  ใน  แต่ละ  วาระ  และ  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ  ใน  การ 

 คัด  กร  องคํ  า  ถาม  ที�  เหมาะ  สม  กับ  วาระ  การ  ประชุม  ใน  กรณี  ที�  มีคํา  ถาม  เป�น  จํา  นว  นมาก  เพื�อ  รักษา  เวลา  ใน  การ  ประชุม 

 หรอื  เป�น  กรณี  ที�  ป�ด  วาระ  เรยีบร้อย  แล้ว  หรือ  กรณี  เป�น  คําถาม  อื�น  ที�  ไม ่ เกี�ยวข้อง  กับ  วา  ระ  นั�นๆ  ขอ  ให้  ถาม  เมื�อ  การ 

 พิจารณาวาระต่างๆ เสรจ็สิ�นครบทุกวาระแล้ว 

 บรษัิทฯ  จะ  อ่าน  เฉพาะ  คําถาม  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  วาระ  นั�น  ๆ   และ  เป�น  ประโยชน์  กับ  ผู้  ถือ  หุ้น  สว่น  รวม  เท่า  น้ัน 

 และ  ขอ  ความ  กรุณา  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  สอบถาม  หรือ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ให้  ตรง  ตาม  วาระ  อยา่ง  กระชับ  เพื�อ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้ 

 ถือ  หุ้น  ท่าน  อื�น  ได้  ใช้  สิทธิ  ด้วย  และ  เพื�อ  เป�นการ  บริหาร  การ  ประชุม  ให้  อยู ่ ใน  เวลา  ที�  กําหนด  บรษัิทฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ�  ใน 

 การ  คัด  กรอง  คําถาม  หรอื  ความ  คิด  เห็น  ที�  ไม ่ สุภาพ  หรอื  หมิ�น  ประมาท  ผู้  อื�น  หรอื  ละเมิด  กฎ  หมาย  ใดๆ  รวม  ถึง  การ 

 ละเมิดสิทธิของบุคคลอื�นหรอืเป�นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้ารว่มประชุมรายอื�น 

 8.  เพื�อ  เป�นการ  รักษา  ระยะ  เวลา  การ  ประชุม  รักษา  สิทธิ  ผู้  ถือ  หุ้น  ทุก  ราย  อยา่ง  เท่า  เทียม  กัน  และ  เพื�อ  ให้การ 

 ดําเนิน  การ  ประชุม  เป�น  ไป  อยา่ง  มี  ประสิทธิภาพ  สูงสุด  กรณี  ที�  มี  คําถาม  จํานวน  มาก  บริษัทฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ  ใน  การ 

 พิจารณา  ตอบ  คําถาม  ตาม  ความ  เหมาะ  สม  หาก  ผู้  ถือ  หุ้น  มี  คําถาม  หรอื  ต้องการ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม  รบกวน 

 ให้ผู้ถือหุ้นทําการสอบถามคําถามผา่นข้อความ    เพื�อให้เจ้าหน้าที�ดําเนินการตอบคําถาม หรือนําคําถามของท่าน 
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 ไป  ตอบ  ตอน  ท้าย  ประชุม  หาก  ไม ่ สามารถ  ทําการ  ซัก  ถาม  ได้  ใน  เวลา  ที�  กําหนด  ให้  สง่  คําถาม  ของ  ท่าน  มายัง  ชอ่ง  ทาง 

 email  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ซึ�ง  หาก  มี  คําถาม  ที�  ไม ่ ได้  ตอบ  ใน  ที�  ประชุม  บริษัทฯ  จะ  รวบรวม  ตอบ  และ  บันทึก  ไว้  ใน  รายงาน  การ 

 ประชุมหรอืหรือนําไปตอบไว้หน้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

 9.  กรณี  ผู้  ถือ  หุ้น  ประสบ  ป�ญหา  การ  เข้า  ระบบ  ประชุม  หรือ  ระบบ  การ  ลง  คะแนน  กรุณา  ศึกษา  และ  ปฏิบัติ 

 ตาม  คํา  แนะนํา  ใน  คู่มือ  การ  ใช้  งาน  ระบบ  ที�  ได้  แจ้ง  ไป  ทาง  อีเมล  และ  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  หรือ  ติดต่อ  Call  Center  ที� 

 หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2003 

 การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําป� 2567  เป�นดังนี� 

 ●  สําหรบัวาระที� 1  จะไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป�นวาระเพื�อทราบ 

 ●  สําหรับ  วาระ  ที�  2  วาระ  ที�  3  วาระ  ที�  4  วาระ  ที�  5  และ  วาระ  ที�  7  จะ  ต้อง  ได้  รับ  การ  อนุมัติ  ด้วย 

 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 ●  สําหรับ  วาระ  ที�  6  ต้อง  ได้  รบั  คะแนน  เสียง  อนุมัติ  ไม ่ น้อย  กว่า  สอง  ใน  สาม  ของ  จํานวน  เสียง  ทั�งหมด 

 หมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม 

 ●  ใน  วาระ  ที�  5  การ  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  แทน  ผู้  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ขอ  ให้  ผู้ 

 ถือ  หุ้น  พิจารณา  เลือก  ตั�ง  กรรมการ  เป�น  ราย  บุคคล  ซึ�ง  ระบบ  จะ  มี  การ  ลง  คะแนน  สําหรับ  กรรมการ 

 แต่ละท่านตามลําดับ 

 การนับคะแนน บรษัิทฯได้ใช้วิธกีารดังต่อไปนี� 

 1.  ผล  การ  นับ  คะแนน  จะ  ถูก  ประกาศ  หลัง  จาก  ที�  ประธานฯ  เรียก  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  ใน  แต่ละ 

 วาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป�นผลการนับคะแนนรวมจาก 

 ●  ผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 

 ●  ผู้รับมอบฉันทะที�ได้รบัสิทธิให้ลงคะแนนแทน 

 ●  ผู้มอบฉันทะซึ�งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผา่นทางผู้รับมอบฉันทะ 

 2.  กรณีที�ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ มีสิทธิ  ออกเสียงเพิ�มอีกหนึ�งเสียงเพื�อเป�นเสียงชี�ขาด 

 3.  การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง   และบัตรเสีย 

 โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมล่าสุด       และเมื�อระบบ 

 ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไมส่ามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื�อความโปรง่ใส 

 และหากวาระนั�นประมวลผลนานกว่าปกติ  บริษัทฯ จะดําเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื�อความ 

 รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ   และเมื�อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า    ผู้ดําเนินการประชุมจะ 

 แจ้งให้ที�ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว 

 จาก  นั�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  ชี�แจง  ว่า  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  มี  ระเบียบวาระ  การ 

 ประชุม  ทั�ง  สิ�น  7  วาระ  ราย  ละเอียด  ตาม  หนังสือ  เชิญ  ประชุม  ที�  ได้  จัด  สง่  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ล่วง  หน้า  แล้ว  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม 

 ได้ดําเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระที�ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี� 
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 วาระที� 1 รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ประจําป� 2566 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  บริษัทฯ  ได้  จัด  ทํา  รายงาน  ผล  กา  รดํา  เนิน  งาน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ใน  รอบ  ป�  2566 

 และ  ราย  งาน  ประ  จํา  ป�  ของ  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ราย  ละเอียด  ปรากฏ  ตาม  แบบ  แสดง  รายการ  ข้อมูล  ประจํา  ป�  /  ราย 

 งาน  ประจํา  ป�  2566  /  แบบ  56-1  One  Report  (  ใน  รูป  แบบ  QR  CODE  )  ที�  ได้  สง่  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  พร้อม  กับ  หนังสือ 

 เชิญ  ประชุม  แล้ว  โดย  จัด  ทํา  ขึ�น  ตาม  ข้อ  กําหนด  ของ  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

 จาก  นั�น  ประธานฯ  ได้  มอบ  หมาย  ให้  นาย  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  เป�น  ผู้นํา  เสนอ  ราย 

 ละเอียดเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป� 2566 ให้ที�ประชุมรับทราบ 

 นาย  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  จะ  นํา  เสนอ  ราย  ละเอียด  ต่อ 

 ที�  ประชุม  ทั�งหมด  2  สว่น  คือ  สว่น  ที�  1  การ  ทบทวน  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ในป�  2566  และ  สว่น  ที�  2  การนํา 

 เสนอมุมมองที�มีต่อผลการดําเนินงานในป� 2567  โดยมีรายละเอียดดังนี� 

 ภาพ  รวม  ของ  เศรษฐกิจ  โลก  และ  เศรษฐกิจ  ไทย  ในป�  2566  เป�น  ป�  ที�  มี  ความ  ท้าทาย  สูง  โดย  มี  หลาย  ป�จจัย  ที� 

 ต้อง  เผชิญ  อาทิ  ภูมิศาสตร์  โลก  และ  การเมือง  โลก  เศรษฐกิจ  โลก  ชะลอ  ตัว  เศรษฐกิจ  ไทย  มี  GDP  โต  ต�า  กว่า  การ  คาด 

 การณ์  อัตรา  ดอกเบี�ย  นโยบาย  มี  การ  ปรับ  ขึ�น  (  จาก  1.25%  เป�น  2.50%)  ป�ญหา  หนี�  ภาค  ครัว  เรือน  ทรงตัว  ใน  ระดับ  สูง 

 และวิกฤตของการผิดนัดชําระหุ้นกู้ 

 ภาพ  รวม  GDP  ไทย  ในป�  2566  ใน  ไตรมาส  ที�  1  มี  การ  ประมาณ  การ  GDP  อยู ่ ที�  3.90%  ไตรมาส  ที�  3  มี  การ 

 ปรบั  ลด  การ  ประมาณ  การ  GDP  ลง  เหลือ  3.10%  และ  ไตรมาส  ที�  4  มี  การ  ปรับ  ลด  การ  ประมาณ  การ  GDP  เหลือ  เพียง 

 2.60%  แต่  GDP  ที�  เกิด  ขึ�น  จรงิ  อยู ่ ที�  1.90%  เท่านั�น  ใน  ขณะ  เดียวกัน  อัตรา  ดอกเบี�ย  มี  การ  ปรับ  ขึ�น  ซึ�ง  เริ�ม  ปรับ  ขึ�น  ใน 

 ชว่ง  ไตรมาส  ที�  4  ของ  ป�  2565  โดย  ใน  ไตรมาส  ที�  4  ของ  ป�  2565  มี  อัตรา  ดอกเบี�ย  อยู ่ ที�  1.25%  และ  มี  การ  ปรับ  อัตรา 

 ดอกเบี�ย  เพิ�ม  ขึ�น  อีก  1.25%  ใน  ระหว่าง  ป�  ทําให้  ใน  ไตรมาส  ที�  3  และ  ไตรมาส  ที�  4  ของ  ป�  2566  มี  อัตรา  ดอกเบี�ย  อยู ่ ที� 

 2.50%  ซึ�ง  ถ้า  ดู  ผล  ประกอบ  การ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ใน  ชว่ง  ไตรมาส  ที�  3  ป�  2566  จะ  พบ  ว่า  โดย  ภาพ  รวม  อสังหาริมทรัพย์  มี 

 การ  ชะลอ  ตัว  ที�  ค่อน  ข้าง  เห็น  ได้  ชัดเจน  ทั�งนี�  อัตรา  ดอกเบี�ย  มี  การ  ปรบั  เพิ�ม  ขึ�น  เรว็  ที�สุด  ใน  รอบ  10  ป�  และ  อัตรา 

 ดอกเบี�ย  ใน  ป�จจุบัน  ยัง  เป�น  อัตรา  ดอกเบี�ย  ที�  สูง  ที�สุด  ใน  รอบ  10  ป�  เชน่  เดียวกัน  สง่  ผล  ให้  ลูกค้า  กู้  ยืม  เงิน  กับ  ทาง 

 ธนาคารยากขึ�นและภาคธุรกิจก็มีต้นทุนการกู้ยืมเงินที�สูงขึ�นด้วย 

 อีก  หนึ�ง  ป�ญหา  ที�  มี  มา  อยา่ง  ต่อ  เนื�อง  เป�น  เวลา  หลาย  ป�  คือ  ป�ญหา  หนี�  ภาค  ครัว  เรอืน  โดย  ในป�  2566 

 ประเทศไทย  มี  อัตรา  หนี�  ภาค  ครวั  เรือน  อยู ่ ที�  76%  แต่  ใน  ป�จจุบัน  อยู ่ ที�  91%  ซึ�ง  บริษัทฯ  เล็ง  เห็น  ว่า  ป�ญหา  นี�  เป�น  หนึ�ง 

 ใน  ความ  ท้า  ท้าย  ของ  รฐับาล  ที�  ต้องหา  วิธี  แก้ไข  และ  เป�น  ความ  ท้าทาย  ที�  จะ  อยู ่ ไป  เรื�อย  ๆ   โดย  อีก  หนึ�ง  ป�ญหา  ที�  บริษัทฯ 

 ได้  รบั  ผลก  ระทบ  คือ  ภาพ  รวม  ตลาด  หุ้น  กู้  ในป�  2566  ที�  มี  การ  ผิดนัด  ชําระ  ค่อน  ข้าง  มาก  ทั�ง  ใน  บรษัิท  ที�  อยู ่ ใน  อุตสาห 

 กรรม  อสังหารมิทรัพย์  หรือ  บรษัิท  ที�  อยู ่ นอก  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  ก็ตาม  ซึ�ง  ทํา  ให้  บริษัทฯ  มี  มุม  มอง  ว่า  มี 

 ความ  สําคัญ  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  จะ  ต้อง  ทําให้  Balance  sheet  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ใน  สภาวะ  ที�  มี  ความ  แข็งแกรง่  ควบคุม  หนี�  สิน  ให้ 

 อยูใ่นระดับที�ไมสู่งจนเกินไป รวมถึงต้องทําให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดให้อยูใ่นเกณฑ์ที�แข็งแรง 

 ภาพ  รวม  อสังหารมิทรพัย์  ใน  ชว่ง  ป�  2566  ภาค  อสังหาริมทรัพย์  ได้  รับ  ผลก  ระ  ทบ  โดยตรง  จาก  ภาพ  รวม  ของ 

 จํานวน  หนว่ย  ที�  อยู ่ อาศัย  ที�  ขาย  ได้  ใน  กรุงเทพ  -  ปริมณฑล  ลดลง  13.37%  แนว  สูง  ลดลง  3.61%  และ  แนว  ราบ  ลดลง 

 24.08%  สว่น  ราย  ได้  ของ  กลุ่ม  บริษัท  อสังหาริมทรัพย์  ที�  จด  ทะเบียน  ใน  ตลาด  มี  อัตรา  ที�  ลดลง  10.91%  และ  กําไร  สุทธิ 

 ลดลง  15.53%  จะ  เห็น  ได้  ว่า  เศรษฐกิจ  มหภาค  ค่อน  ข้าง  มี  ความ  ไม ่ แนน่อน  มี  ป�จจัย  เสี�ยง  เยอะ  และ  มี  ผลก  ระ  ทบ  อยา่ง 

 ชัดเจนกับภาคอสังหารมิทรพัย์ 
 7 



 ใน  สว่น  ของ  ภาพ  รวม  บริษัทฯ  ในป�  2566  ที�  ผา่น  มา  มี  การ  เป�ด  โครงการ  ใหม ่ ทั�งหมด  5  โครงการ  มูลค่า 

 5,540  ล้าน  บาท  มี  ยอด  ขาย  (Net  pre-sale)  ประมาณ  2,332  ล้าน  บาท  ราย  ได้  รวม  ประมาณ  2,287  ล้าน  บาท  และ 

 กําไร  สุทธิ  ประมาณ  255  ล้าน  บาท  ซึ�ง  ใน  ป�  ที�  ผา่น  มา  บริษัทฯ  มี  ราย  ได้  รวม  ลดลง  9.80%  ใน  สัดสว่น  ราย  ได้  รวม  ขอ  งบ 

 ร ิ ษัทฯ  สว่น  ใหญ ่ มา  จาก  ราย  ได้  อสังหารมิทรพัย์  คิด  เป�น  96.70%  สว่นสัด  สว่น  ที�  เหลือ  จะ  เป�น  ราย  ได้  จาก  การ  ให้  เชา่ 

 และ  บรกิาร  และ  ราย  ได้  อื�น  ๆ   ใน  สว่น  ของ  ยอด  ขาย  สุทธิ  (Net  pre-sales)  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มี  การ  ลดลง  8.30%  จาก  ป� 

 ก่อน  หน้า  โดย  สัดสว่น  ยอด  ขาย  ประมาณ  62.3%  มา  จาก  ทา  วน์  เฮา  ส์  (  ราคา  ประมาณ  2-4  ล้าน  บาท  )  ใน  สว่น  ของ  ราย 

 ได้  อสังหารมิทรพัย์  ก็  ลด  ลง  เชน่  เดียวกัน  โดย  ลด  ลง  อยู ่ ที�  10.23%  และ  สัดสว่น  ราย  ได้  อสังหาริมทรัพย์  สว่น  ใหญ ่ มา 

 จากทาวน์เฮ้าส์ ซึ�งคิดเป�น 60% ของรายได้อสังหาริมทรัพย์ 

 เมื�อ  เปรียบ  เทียบ  ราย  ได้  อสังหาริมทรัพย์  และ  กําไร  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  กับ  กลุ่ม  อสังหาริมทรัพย์  38  บริษัท  ราย  ได้ 

 ของ  กลุ่ม  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  ลดลง  10.91%  สว่น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ลดลง  10.23%  ถือว่า  อยู ่ ใน  เกณฑ์  ใกล้  เคียง 

 กับ  อุตสาหกรรม  สว่น  กําไร  สุทธิ  ของ  อุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย์  ลดลง  15.53%  ใน  สว่น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มี  กําไร  สุทธิ 

 ลด  ลงมา  34.83%  สว่น  หนึ�ง  มา  จาก  ฐาน  กําไร  สุทธิ  ใน  ป�  ที�  แล้ว  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ค่อน  ข้าง  สูง  โดย  ป�  ที�  แล้ว  มี  กําไร  สุทธิ  อยู ่ ที� 

 392 ล้านบาท ซึ�งถือว่าเป�นกําไรที�สูงที�สุดในรอบ 10 ป�ที�ผา่นมา 

 ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ใน  ชว่ง  5  ป�  ที�  ผา่น  มา  จะ  เห็น  ว่า  ราย  ได้  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ในป�  2562  อยู ่ ที� 

 ประมาณ  1,680  ล้าน  บาท  มี  อัตรา  เติบโต  เฉลี�ย  ประมาณ  7%  ต่อ  ป�  โดย  ราย  ได้  ป�  ล่าสุด  อยู ่ ที�  ประมาณ  2,200  ล้าน 

 บาท  ใน  สว่น  ของ  กําไร  สุทธิ  ป�  2562  อยู ่ ที�  120  ล้าน  บาท  เติบโต  เฉลี�ย  ประมาณ  20-21%  ต่อ  ป�  ทําให้  ป�  ล่าสุด  กํา  ไร 

 บรษัิทฯ  อยู ่ ที�  255  ล้าน  บาท  ใน  ภาพ  รวม  บริษัทฯ  กําลัง  เดิน  ไป  ใน  ทิศทาง  ที�  ดี  ถึง  แม้  จะ  มี  ความ  ท้าทาย  และ  อุปสรรค 

 อยูค่่อนข้างมาก 

 อัตราสว่น  ทางการ  เงิน  ใน  สว่น  ของ  อัตรา  กําไร  ขั�น  ต้น  (GP%)  ทา  งบ  ร ิ ษัทฯ  ตั�ง  เป�า  หมาย  ไว้  อยู ่ ที�  30%  ขึ�น  ไป 

 โดย  ป�  ที�  ผา่น  มา  บริษัทฯ  มี  อัตรา  กําไร  ขั�น  ต้น  อยู ่ ที�  41%  ซึ�ง  ลด  ลง  มา  เล็ก  น้อย  จาก  ป�  ก่อน  หน้าที�  มี  อัตรา  กําไร  ขั�น  ต้น  อยู ่ ที� 

 43%  สว่น  อัตรา  กําไร  สุทธิ  (NP%)  ป�  ล่าสุด  อยู ่ ที�  11.19%  ลด  ลง  ประมาณ  4%  จาก  ป�  ก่อน  หน้าที�  มี  อัตรา  กําไร  สุทธิ  อยู ่

 ที�  15%  โดย  ป�จจัย  หลัก  ๆ   เป�น  ผล  มา  จาก  อัตรา  กําไร  ขั�น  ต้น  ที�  ลดลง  ประกอบ  กับ  บรษัิทฯ  มี  ค่า  ใช้  จ่าย  ที�  สูง  ขึ�น  รวม  ถึง 

 อัตรา  การ  จ่าย  ดอกเบี�ย  ที�  สูง  ขึ�น  ใน  สว่น  ของ  IBD/E  ratio  ในป�  2566  บริษัทฯ  มี  IBD/E  ratio  อยู ่ ที�  1.11  เท่า  ซึ�ง 

 บรษัิทฯ  มี  ความ  พยายาม  ที�  จะ  ทําให้  IBD/E  ratio  ไม ่ เกิน  1.2  เท่า  ใน  ขณะ  ที�  ชว่ง  ไตรมาส  ที�  3  มี  สภาวะ  ที�  ไม ่ ปกติ 

 บรษัิทฯ  จึง  เลือก  ตัดสิน  ใจ  ที�  จะ  ดําเนิน  การ  เพื�อ  รกัษา  ระดับ  IBD/E  ratio  ให้  ไม ่ สูง  เกิน  ไป  ในป�  2566  บริษัทฯ  มี  การ 

 เป�ด  โครงการ  ใหม ่ ทั�งหมด  5  โครงการ  มูลค่า  รวม  5,540  ล้าน  บาท  โดย  แบง่  เป�น  ทา  วน์  เฮา  ส์  2  โครงการ  ,  บ้าน  เดี�ยว  2 

 โครงการ และบ้านแฝด 1 โครงการ ตามลําดับ ดังนี� 

 1.  ซิตี�เซนส์ เพชรเกษม-พุทธสาคร  มูลค่า 950 ล้านบาท 

 2.  ซิตี�เซนส์ บางนา กม.26  มูลค่า 1,500 ล้านบาท 

 3.  อิคอนเนเจอร์ ราชพฤกษ์-345  มูลค่า 1,200 ล้านบาท 

 4.  อิคอนเนเจอร์ บางนา  มูลค่า 1,750 ล้านบาท 

 5.  ฟอรเ์ร ่วงแหวน-ลําลูกกา คลอง 5  มูลค่า 140 ล้านบาท 

 จาก  นั�น  นาย  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  กรรมการ  บริษัท  ได้  นํา  เสนอ  มุม  มอง  ในป�  2567  ว่า  ป�  2567  ถือ  เป�น 

 ป�  ที�  มี  ความ  ท้าทาย  อยา่ง  มาก  โดย  มี  ป�จจัย  มา  จาก  (1)  ความ  ขัด  แย้ง  ระหว่าง  ประเทศ  อิสราเอล  กับ  ฮา  มาส  ซึ�ง  เป�น 

 ประเด็นสรา้งความแตกแยกทั�วโลก  (2)  ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว (3)  GDPเศรษฐกิจโลก    ป�จจุบันมี 
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 การ  เติบโต  ที�  ประมาณ  การ  ต�า  กว่า  3%  จาก  นโยบาย  ต่างๆ  ของ  รัฐบาล  ที�  ค่อน  ข้าง  ล่าช้า  และ  (4)  การ  ปรับ  ลด  อัตรา 

 ดอกเบี�ย  นโยบาย  โลก  ที�  มี  ความ  คาด  หวัง  ว่า  จะ  ลด  ลง  จาก  2.5%  เหลือ  2.0%  ซึ�ง  ยัง  คง  สูงสุด  ใน  รอบ  10  ป�  และ  มี  ความ 

 ไม ่ แนน่อน  รวม  ถึง  นัก  เศรษฐศาสตร ์ คาด  ว่า  ธนาคาร  กลาง  สหรัฐฯ  (Fed)  มี  แนว  โน้ม  จะ  เริ�ม  ปรับ  ลด  อัตรา  ดอกเบี�ย 

 นโยบาย  ช้า  กว่า  ที�  คาด  ซึ�ง  จะ  สง่  ผล  ต่อ  ประเทศไทย  โดยตรง  ใน  เรื�อง  อัตรา  ดอกเบี�ย  หนี�  ภาค  ครัว  เรอืน  ที�  ยัง  คง  ทรงตัว 

 สูง  ใน  ระดับ  กว่า  90%  ต่อ  GDP  ราย  ได้  ครวั  เรือน  เติบโต  ไมทั่น  ค่า  ใช้  จ่าย  รวม  ถึง  การ  ผิด  ชําระ  หนี�  หุ้น  กู้  อยา่งไร  ก็ตาม 

 รฐับาล  มีน  โย  บาย  กระตุ้น  เศรษฐกิจ  อาทิ  มาตรการ  กระตุ้น  ภาค  อสังหาริมทรัพย์  เชน่  การ  ลด  ค่า  ธรรมเนียม  การ  โอน 

 โครงการ  สิน  เชื�อ  บ้าน  เป�นต้น  ซึ�ง  มี  ความ  คาด  หวัง  ว่า  จะ  ชว่ย  กระตุ้น  ยอด  ขาย  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ได้  อยา่งไร  ก็ดี  ผล  ของ 

 มาตรการ  นี�  มี  แนว  โน้ม  จํากัด  เนื�องจาก  กลุ่ม  กําลัง  ซื�อ  ของ  ตลาด  ที�  อยู ่ อาศัย  ใน  ราคา  ต�า  กว่า  3  ล้าน  บาท  อาจ  ไม ่ ได้  รับ 

 สิทธิ  เท่า  ที�  ควร  จาก  มาตรการ  นี�  เพราะ  จะ  ยัง  เผชิญ  แรง  กดดัน  จาก  หนี�  ครัว  เรอืน  และ  ดอกเบี�ย  สูง  รวม  ถึง  ข้อ  จํากัด  การ 

 เข้า  ถึง  สิน  เชื�อ  จาก  ธนาคาร  ซึ�ง  เป�น  ประเด็น  ที�  บรษัิทฯ  ให้  ความ  สําคัญ  เป�น  พิเศษ  เนื�องจาก  ราย  ได้  สว่น  ใหญ ่ มา  จาก 

 โครงการ  ทา  วน์  เฮา  ส์  แต่  อยา่งไร  ก็ตาม  ใน  ภาพ  รวม  ราย  ได้  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ยัง  คง  เป�น  1  ใน  Top  performer  ใน  แต่ละ  โซน 

 ซึ�ง  สะท้อน  ความ  สามารถ  ใน  การ  แขง่ขัน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  นอกจาก  นี�  ประเด็น  การ  ผิดนัด  ชําระ  หนี�  หุ้น  กู้  ที� 

 เกิด  ขึ�น  อยา่ง  ต่อ  เนื�อง  ก็  สง่  ผลก  ระ  ทบ  มาก  ทําให้  การ  กู้  เงิน  โดย  การ  ออก  หุ้น  กู้  มี  ความ  ท้าทาย  ขึ�น  มาก  โดย  เฉพาะ  กลุ่ม  ที� 

 เครดิตเรทติ�งไมสู่งมาก สภาพคล่องทางการเงินไมดี่ มักจะไมส่ามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบทั�งหมด 

 ในป�  2567  Target  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ที�  2,400-2,600  ล้าน  บาท  ป�จจุบัน  บริษัทฯ  มี  โครงการ  ที�  เป�ด  ดําเนิน 

 การ  อยู ่ ทั�งหมด  23  โครงการ  แบง่  เป�น  ทาว  โฮม  11  โครงการ  บ้าน  เดี�ยว  8  โครงการ  และ  คอนโดมิเนียม  4  โครงการ 

 โดยในป� 2567 บริษัทฯ จะเป�ดโครงการเพิ�มอีก 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 3,440 ล้านบาท ดังนี� 

 1.  โครงการ Zelle+ สาธร-ราชพฤกษ์ 

 ประเภท  คอนโดมิเนียม 

 มูลค่าโครงการ  488  ล้านบาท 

 จํานวน  156  ยูนิต 

 กําหนดเป�ดโครงการ  ไตรมาส  1 

 2.  โครงการ ซิตี�เซนส์ พระราม2-มหาชัย 

 ประเภท  ทาวน์โฮม 

 มูลค่าโครงการ  961  ล้านบาท 

 จํานวน  358  ยูนิต 

 กําหนดเป�ดโครงการ  ไตรมาส 2 

 3.  โครงการ  อิคอนเนเจอร์ พระราม2-มหาชัย 

 ประเภท  บ้านเดี�ยว 

 กําหนดเป�ดโครงการ  ไตรมาส 3 

 4.  โครงการ อิคอนเนเจอร์ วงแแหวน-ลําลูกกา 

 ประเภท  บ้านเดี�ยว 

 กําหนดเป�ดโครงการ  ไตรมาส 3 

 โดยมูลค่ารวมของโครงการที� 3 และ 4 อยูที่�ประมาณ 2,000 ล้านบาท 
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 ใน  ชว่ง  ไตรมาส  แรก  ที�  มี  การ  เป�ด  ตัว  โครงการ  Zelle+  ไป  นั�น  ได้  รับ  ผล  ตอบ  รับ  ค่อน  ข้าง  ดี  แต่  ขึ�น  อยู ่ กับ  ว่า  จะ 

 สามารถ  เปลี�ยน  จาก  ยอด  Pre-sale  เป�น  ยอด  โอน  ได้  กี�  เปอร ์ เซ็น  อีก  โครงการ  หนึ�ง  ที�  เป�ด  ตัว  ไป  แล้ว  คือ  โครงการ  ซิตี� 

 เซนส์ พระราม2-มหาชัย ซึ�งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเชน่เดียวกัน 

 ใน  ภาพ  รวม  ของ  ป�  2567  บริษัทฯ  มอง  ว่า  เป�น  สภาวะ  เศรษฐกิจ  ที�  มี  ความ  เสี�ยง  สูง  ซึ�ง  สง่  ผล  ให้  ธุรกิจ  ภาค 

 อสังหารมิทรพัย์  ชะลอ  ตัว  ประกอบ  กับ  เกณฑ์  การ  ปล่อย  กู้  ทําให้  คน  เข้า  ถึง  สิน  เชื�อ  ค่อน  ข้าง  ลําบาก  มี  การ  แขง่ขัน  สูง 

 ดัง  นั้น  ความ  แข็ง  แรง  ของ  balance  sheet  ความ  แข็ง  แรง  ของ  credit  rating  สัดสว่น  หนี�  สิน  ต่อ  ทุน  ที�  ไม ่ สูง  กระแส 

 เงินสด  ที�  เพียง  พอ  และ  สภาพ  คล่อง  ทางการ  เงิน  ที�  แข็ง  แรง  เป�น  ป�จจัย  หลัก  ที�  มี  ความ  สําคัญ  อยา่ง  สูง  โดย  บริษัทฯ  มี 

 ความ  ตั�งใจ  ที�  จะ  ทําให้  สถานะ  ทางการ  เงิน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยู ่ ใน  สภาพ  เชน่  นั�น  เพื�อ  การ  เติบโต  อยา่ง  ยั�งยืน  เพื�อ  ให้  พร้อม  ที� 

 จะ  เผชิญ  หน้า  กับ  ทุก  สถานการณ์  ที�  เกิด  ขึ�น  และ  พรอ้ม  ที�  จะ  ลงทุน  เพื�อ  การ  เติบโต  ใน  ระยะ  ยาว  สร้าง  ผล  กําไร  ให้  กับ  ผู้ 

 ถือหุ้นได้อยา่งยั�งยืนเสมอ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรือ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ  E-Voting  และกดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ร ิ ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  คณุ  วิทวัส  พร  กลุ  ผู้  ถือ  หุ้น 

 มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  ขณะ  นี�  บริษัทฯ  มี  ยอด  ปฏิเสธ  สิน  เชื�อ  (rejection  rate)  ที�  ยื�น  กู้  กับ  ธนา  การ  เท่ากับ  กี�  %  ถ้า  เทียบ  กับ 

 ไตรมาส 4 ในป� 2566 และไตรมาส 1 ในป� 2567 

 คณุปรญิญา โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท  ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  ในป�  2566  ยอด  ปฏิเสธ  สิน  เชื�อ  (rejection  rate)  อยู ่ ที�  ร้อย  ละ  24  ซึ�ง  ใกล้  เคียง  กับ  ป�  2565  ซึ�ง  อยู ่

 ที�  รอ้ย  ละ  24  เชน่  กัน  สว่น  ไตรมาส  1  ในป�  2567  นั�น  บรษัิทฯ  ยัง  ไมม่ี  ตัวเลข  อยา่งไร  ก็ตาม  ทีม  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ได้  มี 

 การ  คัด  เลือก  ลูกค้า  โดย  ใน  ขั�น  ตอน  แรก  คือ  ตอน  ที�  ลูกค้า  ลง  ทะเบียน  เข้า  มา  ทีม  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จะ  ดําเนิน  การ  คุย 

 เพื�อ  คัด  เลือก  ลูกค้า  จาก  นั�น  ใน  ขั�น  ตอน  ที�  2  จะ  คัด  เลือก  เมื�อ  ลูกค้า  เข้า  มา  เยี�ยม  ชม  อีก  ครั�ง  หนึ�ง  นอกจาก  นี�  บริษัทฯ  มี 

 การ  จัดการ  ฝ�ก  (training)  ให้  กับ  ทีม  งาน  ฝ�าย  ขาย  เป�น  ประจํา  โดย  ธนาคาร  จะ  คอย  เข้า  มา  ฝ�ก  อบรม  ว่า  เกณฑ์  และ 

 หลัก  การ  การ  ปล่อย  กู้  ณ  ป�จจุบัน  เป�น  อยา่งไร  ด้วย  สาเหตุ  ดัง  กล่าว  จึง  ทํา  ให้  บริษัทฯ  สามารถ  ควบคุม  ยอด  ปฏิเสธ 

 สินเชื�อ (rejection rate) ให้ใกล้เคียงกับป�ที�ผา่นมาได้ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ใน  วาระ  นี� 

 เพิ�มเติม 

 ประธานฯ  กล่าว  ขอบคุณ  คุณ  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ที�  ได้  นํา  เสนอ  ข้อมูล  ต่อ  ที�  ประชุม  ให้  เห็น  ภาพ  ป�ญหา 

 และ  อุปสรรค  ที�  บรษัิทฯ  เผชิญ  ใน  ป�  ที�  แล้ว  และ  การ  แก้ไข  ป�ญหา  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  รวม  ถึง  ความ  ท้าทาย  ใน  ภาพ  รวม  ของ 

 เศรษฐกิจ  โดย  เฉพาะ  ภาค  ธุรกิจ  อสังหารมิทรพัย์  และ  ความ  พยายาม  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ที�  จะ  สร้าง  บ้าน  ที�  ตอบ  โจทย์  ลูกค้า 

 ซึ�งเป�นปรชัญาหลักของบรษัิทฯ มาตลอด เพื�อให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าได้รับประโยชน์จากธุรกิจของบริษัทฯ 
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 จาก  นั�น  ประธานฯ  แจ้ง  ให้  ทราบ  ว่า  เนื�องจาก  ใน  วาระ  ที�  1.  นี�  เป�น  วาระ  เพื�อ  ทราบ  จึง  ไม ่ ต้อง  มี  การ  ลง  มติ 

 ถือว่าที�ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2566  ตามที�เสนอ 

 วาระที� 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป� 2566 

 ประธานฯ  แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในวาระพิจารณาและอนุมัติ  งบการเงินประจําป�  2566  นี� ขอมอบหมาย 

 ให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี  พิพัฒนเสริญ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 รอง  ศาสตราจารย ์  อัญชล ี  พิพัฒ  น  เส  รญิ  ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  เพื�อ  ให้ 

 เป�น  ไป  ตาม  มาตรา  112  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บรษัิท  มหา  ชนจํา  กัด  พ  .  ศ  .  2535  (  รวม  ทั�ง  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ที�กําหนดให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป�นประจําทุกป� 

 สําหรับ  ราย  ละเอียด  เกี�ยว  กับ  งบ  การ  เงิน  ใน  รอบ  ป�  บัญชี  สิ�น  สุด  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2566  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ประกอบ  ด้วย  งบ  แสดง  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  งบ  แสดง  ฐานะ  ทางการ  เงิน  งบ  กระแส  เงินสด  และ  หมายเหตุ  ประกอบ  งบ 

 ต่างๆ  ปรากฏ  อยู ่ ใน  แบบ  แสดง  รายการ  ข้อ  มูล  ประ  จํา  ป�  และ  ราย  งาน  ประ  จํา  ป�  2566  (  แบบ  56-1  One  Report  )  ใน 

 หมวดงบการเงิน  ซึ�งได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี�แล้ว 

 โดยสรุปตัวเลขที�สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม  และงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ของบริษัทฯ ณ 

 วันที� 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับป� 2565  เป�นดังนี� 

 ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2566 เปรยีบเทยีบกับป� 2565    มรีายละเอยีดดังนี� 
 (หนว่ย:ล้านบาท) 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  จึง  เห็น  ควร  ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  ประ  จํา  ป�  สิ�น  สุด 

 วัน  ที�  31  ธันวาคม  2566  ของ  บริษัท  ปริ  ญ  สิร ิ  จํากัด  (  มหาชน  )  บริษัท  ยอ่ย  และ  บริษัท  รว่ม  ซึ�ง  ได้  ผา่น  การ  ตรวจ  สอบ 

 และ  ลง  นาม  รบัรอง  จาก  ผู้  สอบ  บัญชี  รับ  อนุญาต  ของ  บริษัท  โดย  แสดง  ความ  เห็น  อยา่ง  ไมม่ี  เงื�อนไข  และ  ผา่น  การ  สอบ 

 ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ  E-Voting  และกดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 
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 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  จึง  ขอ  ให้ 

 ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (PC)  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to 

 Vote) และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 ผลการนับคะแนน วาระที�  2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป� 2566   เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  ประจํา  ป�  2566  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ 

 สาํหรบั  รอบ  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2566  ตาม  ที�  เสนอ  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ข้าง  มาก  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�มา 

 ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  3.  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัช ี สาํหรบั  ป�  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31  ธันวาคม  2567  และ 

 กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชปีระจําป� 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  รอง  ศาสตราจารย์  อัญชลี  พิพัฒ  น  เส  ริญ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป�นผู้นําเสนอรายงานต่อที�ประชุม 

 รอง  ศาสตราจารย ์  อัญชล ี  พิพัฒ  น  เส  รญิ  ประธาน  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ตาม 

 พระ  ราช  บัญญัติ  บรษัิท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  มาตรา  120  และ  ข้อ  บังคับ  ของ  บริษัท  ข้อ  58  กําหนด  ให้  ที�  ประชุม 

 สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  เป�น  ผู้  แต่ง  ตั�ง  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  และ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  ผู้  สอบ  บัญชี  และ  ตาม 

 ประกาศ  คณะ  กรรมการ  กํากับ  ตลาด  ทุน  ได้  กําหนด  ให้  บรษัิท  จด  ทะเบียน  ต้อง  จัด  ให้  มี  การ  หมุนเวียน  ผู้  สอบ  บัญชี 

 (Auditor  Rotation)  ไม ่ ให้  มี  การ  ตรวจ  สอบ  ติดต่อ  กัน  เกิน  7  รอบ  ป�  บัญชี  โดย  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  ให้  ความ  มั�นใจ  ว่า 

 ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป�นอิสระ 
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 โดย  ใน  รอบ  ป�  บัญชี  2567  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ได้  พิจารณา  และ  ให้  ความ  เห็น  ชอบ  ใน  การ 

 เสนอ  ชื�อ  ผู้  สอบ  บัญชี  จาก  บรษัิท  สอบ  บัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  เป�น  ป� 

 ที�  5  ติดต่อ  จาก  รอบ  ป�  บัญชี  2563  เนื�องจาก  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  ประเมิน  แล้ว  ว่า  บริษัท  สอบ  บัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  บริษัท  ที�  มี  ความ  เชี�ยวชาญ  ใน  การ  การ  สอบ  บัญชี  ใน  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย์  มี  ความ  รับ 

 ผิดชอบในหน้าที�  และมีอัตราค่าสอบบัญชีที�มีความเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัทฯ 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  และ  เห็น  ชอบ  ตาม  ข้อ  เสนอ  ของ  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  จึง  ใคร ่ ขอ  เสนอ 

 ต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีตามรายชื�อต่อไปนี� 

 1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  5128 

 ปฏิบัติงานติดต่อกันเป�นระยะเวลา  4 ป�    หรอื 

 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที� 5599 

 ยังไมเ่คยปฏิบัติงานให้กับบรษัิท  หรอื 

 3. นางสาวสุภาภรณ์    มั�งจิตร  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  8125 

 ยังไมเ่คยปฏิบัติงานให้กับบรษัิท หรือ 

 4. นางสาวระวีวรรณ  ชื�นชม  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที�  7487 

 ยังไมเ่คยปฏิบัติงานให้กับบรษัิท 

 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งข้างต้น เป�นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบริษัทรว่ม และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท 

 ทั�งนี�  ผู้  สอบ  บัญชี  ข้าง  ต้น  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ที�  ได้  รับ  ความ  เห็น  ชอบ  จาก  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก 

 ทรพัย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  ไม ่ เป�น  ผู้  ถือ  หุ้น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ไมม่ี  ความ  สัมพันธ์  หรือ  มี  สว่น  ได้  เสีย  กับ  บริษัทฯ  /  บริษัท 

 ยอ่ย  /  ผู้  บรหิาร  /  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใหญ ่  หรอื  ผู้  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  บุคคล  ดัง  กล่าว  และ  ไม ่ ได้  ให้  บริการ  เป�น  ที�  ปรกึษา  แก่  บริษัทฯ 

 แต่อยา่งใด จึงมีความเป�นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 สําห  รับ  ค่า  สอบ  บัญชี  ประ  จํา  ป�  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  บริษัท  ยอ่ย  และ  บริษัท  รว่ม  ประ  จํา  ป�  2567  เป�น  จํา  นว  น  เงิน  ไม ่

 เกิน  3,865,000  บาท  โดย  ไมม่ี  ค่า  บรกิาร  อื�น  ซึ�ง  ลด  ลง  จาก  ป�  2566  เป�น  จํานวน  เงิน  ทั�ง  สิ�น  135,000  บาท  หรือ  ลด  ลง 

 ในอัตรารอ้ยละ 3.38 เนื�องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบและมีฝ�ายงานสนับสนุนที�มีคุณภาพมากยิ�งขึ�น 
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 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  ป� 2567 
 (ป�ที�เสนอ) 

 ป� 2566* 

 ค่าสอบบัญชีของบรษัิทฯ  1,750,000  2,010,000 

 ค่าสอบบัญชีของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  2,115,000  1,990,000 

 ค่าบรกิารอื�น  ไมม่ี  ไมม่ี 

 รวมค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  3,865,000  4,000,000 



 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  แล้ว  เห็น  ว่า  มี  ความ  สอดคล้อง  กับ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จึง  เห็น  สมควร  เสนอ 

 ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู้  สอบ  บัญชี  ตาม  ราย  ชื�อ  ดัง  กล่าว  เป�น  ผู้  สอบ  บัญชี  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 ประจําป� 2567  และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที�นําเสนอ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ E-Voting  และ กดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  คณุ  บุ  ศร ิ นทร ์  เขยีว  ไพร ี

 ผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  ใน  วาระ  นี�  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ลง  คะแนน  ไม ่ อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  466,316,400  หุ้น  ซึ�ง  คาด  ว่า  นา่  จะ  มา  จาก 

 บรษัิท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  (DCON)  ซึ�ง  เป�น  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใหญ ่ และ  ถือ  หุ้น  ใน  สัดสว่น  ค่อน  ข้าง  เยอะ  คือ 

 รอ้ย  ละ  24  จึง  มี  เรื�อง  สงสัย  และ  ประสงค์  จะ  สอบถาม  ว่าการ  ที�  ไม ่ อนุมัติ  งบ  การ  เงิน  นั�น  ทาง  DCON  ยัง  ประสงค์  จะ  ทํา 

 ข้อเสนอซื�อหุ้นของบริษัทฯ ที�ราคา 3 บาทอยูห่รือไม ่และจะชี�แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตนเองอยา่งไร 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ ชี�แจง  ดังนี� 

 คํา  ตอบ  ขณะ  นี�  เป�นการ  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  โดย  คําถาม  ดัง  กล่าว  เกี�ยวข้อง  กับ  บรษัิท  อื�น  ซึ�ง  อาจ 

 ต้อง  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ของ  บริษัท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  สอบถาม  กับ  ทาง  บริษัท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  ) 

 โดยตรง บรษัิทฯ ไมส่ามารถก้าวล่วงไปตอบและให้ความเห็นต่าง ๆ ได้ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (PC)  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote) 

 และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  3  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ สอบ  บญัช ี สาํหรบั  ป�  บญัช ี สิ�น  สดุ  วัน  ที�  31 

 ธันวาคม  2567  และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชปีระจําป�  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 
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 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  1.  นาย  วิโรจน์  สจั  จ  ธรรม  นุ  กลู 

 ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  5128  หรอื  2.  นางสาว  สม  จินตนา  พล  หริญั  รตัน์  ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที� 

 5599  หรอื  3.  นางสาว  ส ุ ภา  ภรณ์  มั�ง  จิตร  ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  8125  หรอื  นางสาว  ระ  ว ี วรรณ  ชื�นชม 

 ผู ้ สอบ  บญัช ี รบั  อนุญาต  เลข  ที�  7487  จาก  บรษัิท  สอบ  บญัช ี  ด ี ไอ  เอ  อินเตอร ์ เนชั�นแนล  จํากัด  เป�น  ผู ้ สอบ 

 บญัช ี ประจํา  ป�  2567  และ  อนุมัติ  ค่า  ตอบแทน  ผู ้ สอบ  บญัช ี ประจํา  ป�  2567  เป�น  จํานวน  ไม่  เกิน  3,865,000  บาท 

 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระ  ที�  4  พิจารณา  และ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัติ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  สาํหรบั 

 ผลการดําเนินงานประจําป� 2566 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ 

 เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  ว่า  เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  มาตรา  116 

 แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  และ  ตาม  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ข้อ  57  กําหนด  ให้  ต้อง  จัดสรร 

 กําไร  สุทธิ  ประจํา  ป�  สว่น  หนึ�ง  ไว้  เป�น  ทุนสํารอง  ไม ่ น้อย  กว่า  ร้อย  ละ  5  ของ  กําไร  สุทธิ  ประจํา  ป�  หัก  ด้วย  ยอด  ขาดทุน 

 สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ทั�งนี�  บรษัิทฯ  ได้  จัดสรร  ทุนสํารอง  ตาม  กฎหมาย  และ  ข้อ  บังคับ  ของ  บรษัิท  ครบ  ถ้วน  รอ้ย  ละ  10  ของ  ทุน  จด 

 ทะเบียนเป�นจํานวน 127,604,940.10 บาท แล้วจึงไมต้่องจัดสรรเพิ�มเติมอีก 

 และ  มาตรา  115  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  และ  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ข้อ  56 

 กําหนด  ว่า  ห้าม  จ่าย  เงินป�นผล  จาก  เงิน  ประเภท  อื�น  นอกจาก  เงิน  กําไร  ใน  กรณี  ที�  บริษัทฯ  ยัง  มี  ยอด  ขาดทุน  สะสม  อยู ่

 ห้ามมิให้จ่ายเงินป�นผล ทั�งนี� ให้คณะกรรมการบริษัทกําหนดจํานวนเงินป�นผลตามที�เห็นสมควร 

 บรษัิทฯ  มีน  โย  บาย  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  อัตรา  ไม ่ ต�า  กว่า  ร้อย  ละ  30  ของ  กําไร  สุทธิ  ของ  งบ 

 การ  เงิน  รวม  หลัง  หัก  ภาษี  เงิน  ได้  นิติบุคคล  และ  คณะ  กรรมการ  อาจ  จ่าย  เงินป�นผล  ระหว่าง  กาล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  เป�น 

 ครั�ง  คราว  เมื�อ  เห็น  ว่า  บรษัิทฯ  มี  ผล  กําไร  สมควร  พอที�  จะ  ทํา  เชน่  นั�น  โดย  รายงาน  ให้  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  ทราบ  ใน  การ 

 ประชุม  คราว  ต่อ  ไป  ทั�งนี�  อัตรา  การ  จ่าย  ป�นผล  ใน  แต่ละ  ป�  อาจ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ขึ�น  อยู ่ กับ  ผล  ประกอบ  การ  แผนการ 

 ขยาย  ธุรกิจ  สภาพ  คล่อง  ความ  จําเป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  อื�นๆ  โดย  ให้  อํานาจ  คณะ  กรรมการ  ของ  บริษัท  พิจารณา 

 และ  การ  ดําเนิน  การ  ดัง  กล่าว  จะ  ต้อง  ก่อ  ให้  เกิด  ประโยชน์  สูงสุด  ต่อ  ผู้  ถือ  หุ้น  สําหรับ  บริษัท  ยอ่ย  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มีน  โย  บาย 

 ในการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเชน่เดียวกับบริษัทฯ และเป�นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  พิจารณา  แล้ว  เห็น  สมควร  เสนอ  ให้  ที�  ประชุม  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  โดย  มี  ราย  ละ 

 เอียดดังนี� 

 1.  อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทมีทุนสํารองครบถ้วนร้อยละ 10 

 ของทุนจดทะเบียนเป�นจํานวน  127,604,940.10  บาท  ตามที�กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

 กําหนดไว้แล้ว 

 2.  พิจารณาอนุมัติ  งด  จ่ายเงินป�นผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจํา  ป� 2566 
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 จากนั�น  นายปรญิญา โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท นําเสนอรายละเอียดเพิ�มเติมต่อที�ประชุมว่า 

 ภาพ  รวม  ราย  ได้  จาก  อสังหาริมทรัพย์  ในป�  2565  อ  ยู  ที�  2,463  ล้าน  บาท  และ  ในป�  2566  อยู ่ ที�  2,211  ล้าน 

 บาท ซึ�งจะเห็นได้ว่ารายได้ยังคงแข็งแรง 

 ใน  สว่น  ของ  อัตราสว่น  หนี�  สิน  ที�  มี  ภาระ  ดอกเบี�ย  ต่อ  สว่น  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  รวม  (IBD/E)  ณ  สิ�น  ป�  2565  อยู ่ ที�  1.02 

 เท่า  และ  ณ  สิ�น  ป�  2566  อยู ่ ที�  1.11  เท่า  ซึ�ง  ตัวเลข  ดัง  กล่าว  แสดง  ให้  เห็น  ว่า  บริษัทฯ  ยัง  มี  สถานะ  ทางการ  เงิน  ที� 

 แข็งแรง ซึ�งเกิดจากการตัดสินใจดําเนินการของบริษัทฯ เพื�อให้คงสถานะดังกล่าวไว้ 

 ใน  ชว่ง  3  ป�  ข้าง  หน้า  ป�  2567  ,2568  และ  ป�  2569  บรษัิทฯ  เล็ง  เห็น  ว่า  มี  หุ้น  กู้  ที�  ครบ  กําหนด  ชําระ  มูลค่า  รวม 

 4,086  ล้าน  บาท  ซึ�ง  ถือว่า  อยู ่ ใน  ระดับ  สูง  โดย  ในป�  2568  หุ้น  ครบ  กําหนด  ชําระ  อยู ่ ที�  1,494.70  ล้าน  บาท  เป�น  ความ 

 จําเป�น  ที�  บรษัิทฯ  ต้อง  รักษา  สภาพ  การ  เงิน  ที�  แข็งแกรง่  ใน  ป�จจุบัน  จาก  ที�  กล่าว  มา  ก่อน  หน้า  นี�  ว่า  เศรษฐกิจ  จะ  ชะลอ  ตัว 

 มี  ความ  ไม ่ แนน่อน  สูง  รวม  ถึง  ตลาด  อสังหาริมทรพัย์  โดย  เฉพาะ  การ  ปล่อย  สิน  เชื�อ  บ้าน  ราคา  ต�า  กว่า  3  ล้าน  บาท 

 บรษัิทฯ  จึง  ต้องเต  รี  ยม  รับมือ  กับ  ทุก  สถานการณ์  โดย  จุด  ประสงค์  หลัก  คือ  เพื�อ  ให้  บริษัทฯ  สามารถ  ลงทุน  เพื�อ  การ 

 เติบโตและสรา้งกําไรในระยะยาวอยา่งยั�งยืนได้ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ  E-Voting  และกดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  คณุ  วิทวัส  พร  กลุ  ผู้  ถือ  หุ้น 

 มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถามที� 1  ขอทราบเหตุผลในการงดจ่ายเงินป�นผล 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ  ชี�แจง  ดังนี� 

 คําตอบ  เหตุผลในการงดจ่ายเงินป�นผลเป�นไปตามที�  คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ได้ชี�แจงไปแล้ว 

 คําถาม  ที�  2  ตาม  ที�  คุณ  ปรญิญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ได้  ชี�แจง  ถึง  สถานการณ์  ข้าง  หน้า  อีก  3  ป�  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ 

 จึง  ขอ  สอบถาม  ว่า  สถานการณ์  ใน  อีก  3  ป�  ข้าง  หน้า  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มี  แนว  โน้ม  เป�น  อยา่งไร  และ  จะ  มี  การ  จ่าย  ป�นผล  หรือ 

 ไมอ่ยา่งไร 

 คณุปรญิญา โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  อัตรา  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ของ  แต่ละ  ป�  จะ  มี  การ  เปลี�ยนแปลง  ขึ�น  อยู ่ กับ  ผล  ประกอบ  การ  ของ  แผน 

 ธุรกิจ  สภาพ  คล่อง  ความ  จําเป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  อื�นๆ  และ  การ  ตัดสิน  ใจ  เหล่า  นั�น  จะ  ทําให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ได้  ประโยชน์ 

 สูงสุด 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รับ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  ประชุม  และ 

 ออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (PC)  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote) 

 และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 
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 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  4  พิจารณา  และ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ  อนุมัติ  งด  จ่าย 

 เงินป�นผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําป� 2566  เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  งด  จัดสรร  เงิน  สาํรอง  ตาม  กฎหมาย  และ 

 อนุมัติ  งด  จ่าย  เงินป�นผล  สาํหรบั  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ประจํา  ป�  2566  ตาม  ที�  เสนอ  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ข้าง  มาก  ของ 

 ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที� 5.  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั�งกรรมการแทนที�ผูท้ี�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  ที�  5.  เป�น  เรื�อง  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  แทนที�  ผู้  ที�  พ้น 

 จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  โดย  กรรมการ  ผู้  ที�  พ้น  จาก  ตําแหนง่  ตาม  วาระ  ใน  วัน  ประชุม  ใหญ ่ สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป� 

 2567  รวม 2 ท่าน  คือ 

 1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มนต์ผกา  วงษา   รัศมิทัต     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 2.  นายทองคํา  มานะศิลปพันธ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

 กรรมการอิสระ 

 เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  และ  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ลง  คะแนน  ได้  อยา่ง  เป�น  อิสระ 

 จึง  ขอ  เรยีน  เชิญ  กรรมการ  ทั�ง  สอง  ท่าน  ซึ�ง  ถือว่า  เป�น  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  ใน  วาระ  นี�  ออก  จาก  การ  ประชุม  ใน  ระหว่าง  การ 

 พิจารณาวาระที� 5. นี� จนกว่าการลงมติในวาระนี�จะเสร็จสิ�น 

 ประธานฯ  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  ว่า  ตาม  มาตรา  71  แหง่  พระ  ราช  บัญญัติ  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535 

 และ  ข้อ  บังคับ  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ข้อ  22  ที�  กําหนด  ให้  ใน  การ  ประชุม  สามัญ  ประจํา  ป�  ทุก  ครั�ง  ให้  กรรมการ  ออก  จาก  ตําแหนง่ 

 หนึ�ง  ใน  สาม  ถ้า  จํานวน  กรรมการ  ที�  จะ  แบง่  ออก  ให้  ตรง  เป�น  สาม  สว่น  ไม ่ ได้  ก็  ให้  ออก  โดย  จํานวน  ที�  ใกล้  ที�สุด  กับ  สว่น 

 หนึ�งในสาม และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ   อาจได้รับเลือกตั�งกลับเข้ามาเป�นกรรมการใหมไ่ด้ 
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 ทั�งนี�  เพื�อ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  นโยบาย  การ  สง่  เสริม  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  และ  แสดง  ถึง  การ  ปฏิบัติ  ต่อ  ผู้  ถือ  หุ้น 

 ทุก  ราย  อยา่ง  เป�น  ธรรม  และ  เท่า  เทียม  กัน  บรษัิทฯ  ได้  ให้  สิทธิ  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ยอ่ย  เสนอ  ชื�อ  บุคคล  ที�  พิจารณา  แล้ว  เห็น  ว่า  มี 

 คุณสมบัติ  ความ  รู ้  ความ  สามารถ  เหมาะ  สม  เพื�อ  เข้า  รบั  การ  พิจารณา  เลือก  ตั�ง  เป�น  กรรมการ  บรษัิท  ใน  การ  ประชุม 

 สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  เป�นการ  ล่วง  หน้า  ตั�งแต่  วัน  ที�  1  มกราคม  2567  ถึง  วัน  ที�  31  มกราคม  2567  โดย 

 บรษัิทฯ  ได้  เผย  แพร ่ หลัก  เกณฑ์  และ  แนว  ปฏิบัติ  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  ไว้  ผา่น  ระบบ  ของ  ตลาดหลักทรัพย์  และ  เว็บไซต์ 

 ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  และ  เมื�อ  ครบ  กําหนด  ระยะ  เวลา  ดัง  กล่าว  ปรากฏ  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  ราย  ใด  เสนอ  ชื�อ  บุคคล  เพื�อ  เข้า  รับ  การ 

 พิจารณารบัเลือกตั�งเป�นกรรมการของบริษัทฯ แต่อยา่งใด 

 และ  เนื�องจาก  ผู้  ชว่ย  ศาสตราจารย์  มนต์  ผกา  วงษา  รัศ  มิ  ทัต  และ  นาย  ทองคํา  มานะ  ศิลป  พันธ์  ทั�ง  สอง 

 ท่าน  เป�น  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  ซึ�ง  ถือ  เป�น  กรรมการ  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  จึง  ไม ่ สามารถ  รว่ม 

 พิจารณา  ใน  วาระ  นี�  ได้  จึง  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริษัท  เป�น  ผู้  พิจารณา  และ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  แทนที� 

 ผู้ที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระต่อไป 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ซึ�ง  ไม ่ รวม  กรรมการ  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  โดย  ผา่น  กระบวนการ  กลั�น  กรอง  อยา่ง  รอบคอบ 

 และ  ระมัดระวัง  ตาม  หลัก  เกณฑ์  การ  สรรหา  กรรมการ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  แล้ว  เห็น  ว่า  กรรมการ  ที�  ได้  รับ  การ  เสนอ  ชื�อ  ทั�ง  2 

 ท่าน  มี  คุณสมบัติ  ตาม  ที�  กฎหมาย  บริษัท  มหาชน  จํากัด  พ  .  ศ  .  2535  (  รวม  ที�  มี  การ  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  )  และ  ประกาศ  ของ 

 ตลาดหลักทรพัย์  แหง่  ประเทศไทย  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  และ  คณะ 

 กรรมการ  กํากับ  ตลาด  ทุน  กําหนด  และ  ไมม่ี  ลักษณะ  ต้อง  ห้าม  แต่ง  ตั�ง  ให้  เป�น  กรรมการ  บริษัท  ตาม  หลัก  เกณฑ์  ของ 

 สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  รวม  ถึง  มี  คุณสมบัติ  ประสบการณ์  และ  ความ 

 เชี�ยวชาญ  เฉพาะ  ด้าน  ที�  เหมาะ  สม  อัน  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  อยา่ง  ยิ�ง  ตลอด  จน  ใน  ชว่ง  ที� 

 ผา่น  มา  กรรมการ  ที�  ได้  รบั  การ  เสนอ  ชื�อ  ให้  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  อีก  วาระ  หนึ�ง  ทั�ง  สอง  ท่าน  ปฏิบัติ  หน้าที�  กรรมการ 

 และ  กรรมการ  ชุด  ยอ่ย  ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  และ  มี  ประสิทธิภาพ  รวม  ถึง  ได้  แสดง  ความ  คิด  เห็น  และ  ให้  ข้อ  แนะนํา  ต่างๆ  ที�  เป�น 

 ประโยชน์อยา่งสูงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 นอกจาก  นี�  คณะ  กรรมการ  บริษัท  ได้  พิจารณา  กลั�น  กรอง  ตาม  หลัก  เกณฑ์  แล้ว  มี  ความ  เห็น  ว่า  คณะ  กรรมการ 

 ทั�ง  สอง  ท่าน  มี  คุณสมบัติ  การ  เป�น  กรรมการ  อิสระ  ครบ  ถ้วน  ตาม  หลัก  เกณฑ์  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  ซึ�ง  สอดคล้อง  กับ  ข้อ 

 กําหนด  ของ  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรัพย์  แหง่  ประเทศไทย 

 ไม ่ เป�น  ผู้  มี  ความ  ขัด  แย้ง  ทาง  ผล  ประโยชน์  หรอื  ไมม่ี  สว่น  ได้  เสีย  ต่อ  บรษัิทฯ  และ  สามารถ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  และ  ให้  ข้อ 

 แนะนํา  ต่าง  ๆ   เกี�ยว  กับ  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ได้  อยา่ง  เป�น  อิสระ  และ  เป�น  ไป  ตาม  หลัก  เกณฑ์  และ  กฎหมาย  ที� 

 เกี�ยวข้อง 

 สําหรับ  ผศ  .  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  ที�  ได้  รับ  เลือก  ให้  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  ต่อ  ไป  อีก 

 วาระ  หนึ�ง  เป�นการ  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  ต่อ  เนื�อง  เกิน  กว่า  ระยะ  เวลา  9  ป�  แต่  เนื�องจาก  ท่าน  มี  คุณสมบัติ  ครบ 

 ถ้วน  ตาม  ที�  บริษัทฯ  กําหนด  อีก  ทั�ง  ใน  ขณะ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  อิสระ  ท่าน  ได้  นํา  ความ  รู้  ความ  เชี�ยวชาญ  และ 

 ประสบการณ์  เพื�อ  ให้  ข้อ  เสนอ  แนะ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ใน  การ  กําหนด  กลยุทธ์  และ  นโยบาย  การ  ดําเนิน  ธุรกิจ  ของ 

 บรษัิทฯ  นอกจาก  นี�  กรรมการ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  ต่อ  เนื�อง  จะ  มี  ความ  รู้  และ  ประสบการณ์  เกี�ยว  กับ  การ  ดําเนิน  งาน  ของ 

 บรษัิทฯ  เป�น  อยา่ง  ดี  โดย  กรรมการ  อิสระ  ที�  ดํารง  ตําแหนง่  ต่อ  เนื�อง  ยัง  คง  สามารถ  แสดง  ความ  เห็น  ได้  อยา่ง  เป�น  อิสระ 

 และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 
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 คณะ  กรรมการ  บริษัท  จึง  เห็น  สมควร  เสนอ  ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประ  จํา  ป�  2567  พิจารณา  อนุมัติ 

 เลือก  ตั�ง  ให้  กรรมการ  ทั�ง  2  ท่าน  กลับ  เข้า  ดํา  รงตํา  แหน ่ งกร  รม  การ  อิสระ  และ  กรรมการ  ชุด  ยอ่ย  ตาม  ตําแหนง่  เดิม 

 ต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  การ  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  ใน  วาระ  นี�  ขอ  ให้  ที�  ประชุม 

 พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  เป�น  ราย  บุคคล  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  สามารถ  ใช้  ดุลพินิจ  ใน  การ  พิจารณา  คุณสมบัติ  ของ  ผู้  ได้  รับ 

 การ  เสนอ  ชื�อ  ให้  แต่ง  ตั�ง  เป�น  กรรมการ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  แต่ละ  ท่าน  ได้  อยา่ง  ละเอียด  ถี�ถ้วน  และ  เพื�อ  ให้การ  ลง  คะแนน  เสียง 

 มี  ความ  โปรง่ใส  สอดคล้อง  กับ  หลัก  การ  กํากับ  ดูแล  กิจการ  ที�  ดี  โดย  แต่ละ  ท่าน  ต้อง  ได้  รับ  การ  อนุมัติ  ด้วย  เสียง  ข้าง  มาก 

 ของ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา  รว่ม  ประชุม  และ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  พรอ้ม  กัน  นี�  ขอ  นํา  เสนอ  ข้อมูล  เบื�อง  ต้น  และ  ประวัติ  ของ 

 กรรมการ  ที�  ครบ  กําหนด  ตาม  วาระ  และ  ได้  รบั  การ  เสนอ  ชื�อ  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  ใหม ่ แต่ละ  ราย  มี  ราย  ละเอียด  ตาม 

 สิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ E-Voting  และ กดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  จึง  ขอ  ให้ 

 ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รบั  การ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา 

 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (PC)  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote) 

 และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 วาระ  ที�  5.1  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง 

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ อกีวาระหนึ�ง 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  5.1  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  กลับ 

 เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  กรรมการ  อิสระ  /  ประธาน  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  /  กรรมการ  ตรวจ  สอบ 

 อกีวาระหนึ�ง    เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,660  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,521  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 
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 วาระ  ที�  5.2  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  นาย  ทองคํา  มานะ  ศลิป  พันธ์  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง  กรรมการ  อิสระ  / 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อกีวาระหนึ�ง 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  5.2  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  นาย  ทองคํา  มานะ  ศลิป  พันธ์  กลับ  เข้า  ดํารง  ตําแหน่ง 

 กรรมการ  อิสระ  /  กรรมการ  ตรวจ  สอบ  /  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  อกี  วาระ  หนึ�ง  เป�น  ดัง  ต่อ 

 ไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  แต่ง  ตั�ง  กรรมการ  ผู ้ ที�  พ้น  จาก  ตําแหน่ง 

 ตาม  วาระ  คือ  1)  ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์ มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  และ  2)  นาย  ทองคํา  มานะ  ศลิป  พันธ์  กลับ  เข้า 

 ดํารง  ตําแหน่ง  กรรมการ  บรษัิท  อกี  วาระ  หนึ�ง  ด้วย  คะแนน  เสยีง  ข้าง  มาก  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้  ที�มา  ประชุม  และ  ออก  เสยีง 

 ลงคะแนน 

 จากนั�น  ประธานฯ  เรียนเชิญกรรมการทั�งสองท่าน กลับเข้า  รว่มการประชุม 

 วาระที�  6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจํา  ป� 2567 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  ผู้  ชว่ย  ศาสตราจารย์  มนต์  ผกา  วงษา  รัศ  มิ  ทัต 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป�นผู้นําเสนอรายงานต่อที�ประชุม 

 ผู ้ ช่วย  ศาสตราจารย ์  มนต์  ผกา  วงษา  รศั  มิ  ทัต  ประธาน  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน 

 นํา  เสนอ  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  คณะ  กรรมการ  บริษัท  มอบ  หมาย  ให้การ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  และ  กรรมการ  ชุด  ยอ่ย 

 ดําเนิน  การ  ผา่น  การ  พิจารณา  อยา่ง  รอบคอบ  จาก  คณะ  กรรมการ  สรรหา  และ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  ซึ�ง  ได้  พิจารณา 

 ตาม  หลัก  เกณฑ์  การ  เสนอ  ค่า  ตอบแทน  กล่าว  คือ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  จาก  ขนาด  ของ  ธุรกิจ  และ  หน้าที�  ความ  รับ  ผิด 

 ชอบ  ของ  คณะ  กรรมการ  โดย  เปรียบ  เทียบ  กับ  บรษัิท  จด  ทะเบียน  อื�น  ใน  ตลาดหลักทรัพย์  ใน  อุตสาหกรรม  เดียวกัน  ที�  มี 

 มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

 เห็น  สมควร  เสนอ  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  พิจารณา  อนุมัติ  การ  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  และ  กรรมการ  ชุด  ยอ่ย 

 สําหรบัป�  2567  ดังนี� 

 20 



 ค่า  ตอบแทน  ใน  รูป  แบบ  ค่า  ตอบแทน  ราย  เดือน  ตาม  ตําแหนง่  และ  ค่า  พาหนะ  โดย  ไมม่ี  เบี�ย  ประชุม  ใน  อัตรา 

 เท่ากับ  ป�  2566  ซึ�ง  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  บริษัท  จะ  ได้  รับ  เฉพาะ  กรรมการ  ที�  ไม ่ ได้  เป�น  ผู้  บรหิาร  โดย  กําหนด  ค่า 

 ตอบแทนในป�  2567  เป�นจํานวนเงินรวมทั�งสิ�นไมเ่กิน   4,218,000   บาท 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ  E-Voting  และกดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  จึง  ขอ  ให้ 

 ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รบั  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ไม ่ น้อย  กว่า  สอง  ใน  สาม  ของ  จํานวน 

 เสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (  PC  )  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote) 

 และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 ผลการนับคะแนน วาระที� 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําป� 2567  เป�นดังนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  ไม่  อนุมัติ  ค่า  ตอบแทน  กรรม  การ  ประ  จํา  ป� 

 2567  ตาม  ที�  เสนอ  เนื�องจาก  ม ี คะแนน  เสยีง  อนุมัติ  ไม่  ถึง  สอง  ใน  สาม  (2/3)  ของ  จํานวน  เสยีง  ทั�งหมด  ของ  ผู ้ ถือ  หุน้ 

 ที�มาประชุม 

 ประธานฯ  กล่าว  ขอบคุณ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ลง  มติ  ใน  วาระ  นี�  แม้ว่า  มติ  การ  พิจารณา  ค่า  ตอบแทน  นี�  จะ  ไม ่ ผา่น 

 การ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ไม ่ น้อย  กว่า  สอง  ใน  สาม  ของ  จํานวน  เสียง  ทั�งหมด  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  อยา่งไร  ก็ตาม  กรรมการ 

 ทุกท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที�อยา่งเต็มความสามารถเพื�อรักษาสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป 
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 ก่อน  เข้า  สู ่ การ  พิจารณา  วาระ  ที�  7  คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ 

 ว่า  คณุพจนาวรรณ ชูเชิด  ผู้รบัมอบฉันทะ  มีข้อซักถาม  ดังนี� 

 คําถาม  วาระ  ค่า  ตอบแทน  กรรมการ  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  ร้อย  ละ  42  ไม ่ อนุมัติ  เข้าใจ  ว่า  มี  DCON  PRODUCTS 

 PUBLIC  COMPANY  LIMITED  เป�น  ผู้  ถือ  หุ้น  รอ้ย  ละ  24  รวม  อยู ่ ด้วย  การ  ที�  DCON  PRODUCTS  PUBLIC 

 COMPANY  LIMITED  ไม ่ ลง  คะแนน  เสียง  อนุมัติ  หมายความ  ว่า  ถ้า  ทํา  partial  tender  offer  สําเรจ็  แล้ว  ไม ่ ต้องการ 

 ให้กรรมการทํางานต่อไปหรอืไม ่

 ศาสตราจารย ์ ดร.วรภัทร   โตธนะเกษม  ประธานฯ ชี�แจง  ดังนี� 

 คํา  ตอบ  คําถาม  ดัง  กล่าว  ไม ่ อยู ่ ใน  วิสัย  ที�  คณะ  กรรมการ  หรอื  ฝ�าย  บริหาร  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  จะ  สามารถ  ตอบ  ได้ 

 เป�นเรื�องของกระบวนการที�กําลังดําเนินการอยู ่

 วาระที� 7  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี�ยนแปลงนโยบาย  การจ่ายเงินป�นผลของบรษัิทฯ 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ขอม  อบ  หมาย  ให้  นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขานุการ 

 บรษัิทฯ  เป�นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 

 นาย  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ริ  ษัทฯ  นํา  เสนอ  ที�  ประชุม  ว่า  ตาม  ที�  บริษัทฯ  ได้  มี  การ  ปรับ 

 แผนการ  ดําเนิน  งาน  ใหม ่  และ  เพื�อ  ให้  เกิด  ความ  ยืดหยุน่  ใน  พิจารณา  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  รวม  ทั�ง  เพื�อ  ให้ 

 บรษัิทฯ  สามารถ  บริหาร  การ  จ่าย  เงินป�นผล  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  อยา่ง  เหมาะ  สม  สอดคล้อง  กับ  แผนการ  ขยาย  ธุรกิจ  สภาพ 

 คล่อง  ความ  จํา  เป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  จึง  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  เปลี�ยนแปลง  นโยบาย  การ  จ่าย  เงินป�นผล 

 เพื�อให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานป�จจุบันของบริษัทฯ 

 คณะ  กรรมการ  พิจารณา  แล้ว  เห็น  สมควร  เสนอ  ให้  ที�  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  พิจารณา  และ  อนุมัติ 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินป�นผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี� 

 จากเดิม  “บริษัทฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินป�นผลให้  แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 30  ของกําไร 

 สุทธิ  ของ  งบ  การ  เงิน  รวม  หลัง  หัก  ภาษี  เงิน  ได้  นิติบุคคล  ทั�งนี�  อัตรา  การ  จ่าย  ป�นผล  ใน  แต่ละ  ป�  อาจ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ขึ�น  อยู ่

 กับ  ผล  ประกอบ  การ  แผนการ  ขยาย  ธุรกิจ  สภาพ  คล่อง  ความ  จําเป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  อื�น  ๆ   โดย  ให้  อํานาจ  คณะ 

 กรรมการของบริษัทพิจารณา และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น” 

 แก้ไข  เป�น  “  บริษัทฯ  มีน  โย  บาย  ที�  จะ  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  แก่  ผู้  ถือ  หุ้น  ใน  อัตรา  ไม ่ เกิน  กว่า  รอ้ย  ละ  40  ของ  กําไร 

 สุทธิ  ของ  งบ  การ  เงิน  รวม  หลัง  หัก  ภาษี  เงิน  ได้  นิติบุคคล  ทั�งนี�  อัตรา  การ  จ่าย  ป�นผล  ใน  แต่ละ  ป�  อาจ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ขึ�น  อยู ่

 กับ  ผล  ประกอบ  การ  แผนการ  ขยาย  ธุรกิจ  สภาพ  คล่อง  ความ  จําเป�น  และ  ความ  เหมาะ  สม  อื�น  ๆ   โดย  ให้  อํานาจ  คณะ 

 กรรมการของบริษัทพิจารณา และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น” 

 โดย  นโยบาย  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ดัง  กล่าว  จะ  มี  ผล  ตั�งแต่  การ  จ่าย  เงินป�นผล  สําหรับ  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ป�  2567 

 เป�นต้นไป 
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 นายปรญิญา  โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท นําเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุมเพิ�มเติมว่า 

 นโยบาย  การ  จ่าย  ป�นผล  มี  บทบาท  ที�  สําคัญ  ใน  การ  สื�อสาร  และ  สร้าง  ความ  คาด  หวัง  ทั�ง  ป�จจุบัน  และ  อนาคต 

 หาก  ใน  กรณี  ที�  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  มีน  โย  บาย  การ  จ่าย  ป�นผล  ไม ่ ต�า  กว่า  30%  จะ  สร้าง  ความ  คาด  หวัง  ให้  กับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ซึ�ง 

 บรษัิทฯ  อาจ  ไม ่ สามารถ  ทําได้  ใน  ระยะ  สั�น  ถึง  ระยะ  ปาน  กลาง  ดัง  นั�น  หา  กบ  ริ  ษัทฯ  ให้  คํามั�น  สัญญา  แล้ว  แต่  ทํา  ไม ่ ได้ 

 จะ  ทําให้  ผิด  หลัก  ธร  รมาภิ  บาล  ที�  ดี  บรษัิทฯ  จึง  ต้องการ  เสนอ  ปรบั  เปลี�ยน  นโยบาย  การ  จ่าย  เงินป�นผล  ไม ่ เกิน  40%  ของ 

 งบ  การ  เงิน  รวม  ซึ�ง  บรษัิทฯ  มอง  ว่า  เป�น  นโยบาย  ที�  เหมาะ  สม  ที�สุด  กับ  สถานการณ์  ป�จจุบัน  อยา่ง  ที�  กล่าว  ไป  ก่อน  หน้า 

 บรษัิทฯ  มอง  ว่า  ภาพ  รวม  ระดับ  มหภาค  ไม ่ ว่า  จะ  เป�น  ต่าง  ประเทศ  จนถึง  ใน  ประเทศ  กลุ่ม  บริษัท  พัฒนา 

 อสังหารมิทรพัย์  มี  ความ  เสี�ยง  และ  ความ  ท้าทาย  สูง  โดย  เป�น  สิ�ง  สําคัญ  ที�  บรษัิทฯ  จะ  ต้อง  มี  ความ  พร้อม  ใน  เรื�อง  ของ 

 สถานการณ์  ทางการ  เงิน  ความ  แข็งแกรง่  ของ  Balance  sheet,  สัดสว่น  หนี�  สิน  ต่อ  สว่น  ของ  เจ้าของ  (D/E  ratio)  และ 

 กระแส  เงินสด  (Cashflow)  เพื�อ  ชว่ย  ให้  บริษัทฯ  สามารถ  รับมือ  ได้  กับ  ทุก  สถานการณ์  ที�  จะ  เกิด  ขึ�น  และ  เพื�อ  ให้ 

 บรษัิทฯ  อยู ่ ใน  สถานะ  ที�  มี  ความ  สามารถ  ใน  การ  ลงทุน  เพื�อ  การ  เติบโต  ใน  ระยะ  ยาว  อยา่ง  ยั�งยืน  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ทุก  ท่าน 

 โดย  นโยบาย  การ  จ่าย  ป�นผล  ของ  บรษัิท  ต่าง  ๆ   ก็  จะ  มี  หลาก  หลาย  ขึ�น  อยู ่ กับ  ความ  จําเป�น  นั�น  ๆ   และ  ความ  เหมาะ  สม 

 ของ  แต่ละ  บรษัิท  อาทิ  เชน่  บาง  บริษัท  ไม ่ ได้  ระบุ  เป�น  ตัวเลข  แต่  บอก  เพียง  ว่า  ขึ�น  อยู ่ กับ  ผล  ดําเนิน  การ  บาง  บริษัท  ระบุ 

 เป�น  ประมาณ  ร้อย  ละ  เท่าใด  บาง  บริษัท  ระบุ  ว่า  ไม ่ เกิน  ร้อย  ละ  เท่าใด  หรอื  บาง  บริษัท  ก็  ระบุ  ว่า  ไม ่ น้อย  กว่า  ร้อย  ละ  เท่าใด 

 ซึ�งทางบรษัิทฯ มองว่านโยบายที�เสนอนา่จะเป�นนโยบายที�เหมาะสมที�สุด 

 สิ�ง  สําคัญ  คือ  หาก  ใน  สถานการณ์  ที�  สถานะ  ทางการ  เงิน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  มี  ความ  แข็งแกรง่  มาก  มี  เงินสด  คง  เหลือ 

 บรษัิทฯ  ไมม่ี  ความ  จําเป�น  ที�  จะ  ต้อง  เก็บ  เงินสด  ไว้  และ  มี  ความ  พร้อม  ที�  จะ  จ่าย  เงินป�นผล  ใน  อัตรา  ที�มา  กก  ว่าน  โย  บาย  ที� 

 กล่าว  ไป  เชน่  ในป�  2557-2560  บริษัท  มีน  โย  บาย  ไม ่ เกิน  40  %  โดย  ในป�  2557  มี  อัตรา  การ  จ่าย  เงินป�นผล  83.33% 

 ในป�  2558  มี  อัตรา  การ  จ่าย  เงินป�นผล  100%  ป�  2559  มี  อัตรา  การ  จ่าย  เงินป�นผล  66.67%  และ  ป�  2560  มี  อัตรา  การ 

 จ่าย  เงินป�นผล  46.15%  ซึ�ง  จ่าย  ป�นผล  มากกว่า  นโยบาย  ที�  กล่าว  ไว้  และ  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  มี  ความ  คาด  หวัง  ว่า  บริษัทฯ  จะ 

 สามารถจ่ายเงินป�นผลแบบนั�นได้อีกในอนาคตข้างหน้า 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่

 โดยแจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ  E-Voting  และกดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 

 คณุ  ชัย  รตัน์  โกวิท  จินดา  ชัย  เลขา  นุ  กา  รบ  ร ิ ษัทฯ  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  ว่า  คณุ  วิทวัส  พร  กลุ  ผู้  ถือ  หุ้น  มา 

 ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  การ  จะ  แก้ไข  นโยบาย  จ่าย  เงินป�นผล  ให้  โปรง่ใส  และ  ชัดเจน  เป�น  ไม ่ น้อย  กว่า  รอ้ย  ละ  30  ของ  กําไร 

 สุทธิ  ต้อง  มี  เหตุผล  ที�  เหมาะ  สม  ซึ�ง  ใน  การ  ประชุม  ครั�ง  นี�  ได้  เสนอ  แก้ไข  ให้  เป�น  ไม ่ เกิน  ร้อย  ละ  40  มี  เหตุผล  หรือ  จุด 

 ประสงค์อันใดที�จะทําให้เกิดความเข้าใจที�ไมช่ัดเจนกลับเป�นเชน่อดีต 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ  ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  เหตุผล  ใน  การ  แก้ไข  นโยบาย  จ่าย  เงินป�นผล  เป�น  ไป  ตาม  ที�  คุณ  ปริญญา  โกวิท  จินดา  ชัย  ได้  ชี�แจง  ไป 

 ข้างต้น 
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 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี� 

 ใน  การ  ออก  เสียง  ลง  คะแนน  ใน  วาระ  นี�  ต้อง  ได้  รบั  การ  อนุมัติ  ด้วย  คะแนน  เสียง  ข้าง  มาก  ของ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�มา 

 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับ  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  (  PC  )  สามารถ  คลิก  เพื�อ  ลง  คะแนน  เสียง  (Click  to  Vote) 

 และเมื�อครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน  สามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื�อง 

 สว่น  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  ประชุม  ผา่น  อุปกรณ์  โทรศัพท์  เคลื�อน  ที�  หรือ  แท็บเล็ต  สามารถ  เข้า  สู ่ ระบบ  ลง  คะแนน  ได้  ตาม 

 ลิงก์  (Links)  ที�  แจ้ง  ใน  ชอ่ง  ทาง  แชท  หรือ  คลิก  จาก  อีเมล  ใน  การ  ลง  คะแนน  เสียง  และ  เมื�อ  ครบ  เวลา  ใน  การ  ลง  คะแนน 

 ให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex  Meeting เพื�อรับชมการประชุมต่อไป 

 ผล  การ  นับ  คะแนน  วาระ  ที�  7  พิจารณา  และ  อนุมัติ  การ  แก้ไข  เปลี�ยนแปลง  นโยบาย  การ  จ่าย  เงินป�นผล 

 ของบรษัิทฯ เป�นดังต่อไปนี� 

 ผูถื้อหุน้ที� 
 จํานวนเสยีงที�ลงมติ 

 ( 1 หุน้ = 1 เสยีง ) 
 รอ้ยละ (%) 

 เห็นด้วย  ( Approved )  642,806,781  57.9563 

 ไมเ่ห็นด้วย  ( Disapproved )  466,316,400  42.0437 

 งดออกเสียง  ( Abstained )  0  0 

 บัตรเสีย ( Voided Ballot  0  0 

 รวม  ( Total )  1,109,123,181  100.0000 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  ใน  วาระ  นี�  ที�  ประชุม  ม ี มติ  อนุมัติ  การ  แก้ไข  เปลี�ยนแปลง  นโยบาย  การ  จ่าย 

 เงินป�นผลของบรษัิทฯ ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 จาก  นั�น  ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  ใน  วัน  นี�  ได้ 

 ดําเนินมาจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว 

 ประธานฯ  แจ้ง  ต่อ  ที�  ประชุม  ว่า  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ประจํา  ป�  2567  ใน  วัน  นี�  ได้  พิจารณา  ครบ  ทุก 

 วาระ  การ  ประชุม  เรียบรอ้ย  แล้ว  วาระ  นี�  กําหนด  ไว้  เพื�อ  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ที�  มี  ข้อ  ซัก  ถาม  ข้อ  สงสัย  ได้  ซัก  ถาม  เพื�อ  ให้  คณะ 

 กรรมการ  ได้  ชี�แจง  หรือ  ต้องการ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  ต่อ  คณะ  กรรมการ  โดย  จะ  ไมม่ี  การนํา  เสนอ  เรื�อง  อื�น  ใด  ให้  ที� 

 ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี� 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  สอบถาม  ว่า  มี  ผู้  ถือ  หุ้น  หรอื  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  ที�  มี  คําถาม  หรอื  ข้อ  เสนอ  แนะ  หรือ  ไม ่  โดย 

 แจ้งให้ผู้ที�ประสงค์จะสอบถามพิมพ์คําถามในระบบ   E-Voting  และ กดยืนยัน  เพื�อสง่คําถามเข้ามายังระบบ 
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 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี� 

 คณุอุษา สเุมธลักษณ์  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริม  ผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  สมาคม  สง่  เสริม  ผู้  ลงทุน  ไทย  มีน  โย  บาย  เสนอ  ให้  บรษัิท  จด  ทะเบียน  ใน  ตลาดหลักทรัพย์  จัด  ประชุม 

 สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  วิสามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  แบบ  Hybrid  เพื�อ  เป�นการ  พบปะ  สื�อสาร  และ  ซัก  ถาม  ระหว่าง  ผู้  ถือ  หุ้น  และ 

 คณะ  กรรมการ  บริษัท  ซึ�ง  สอดคล้อง  กับ  หนังสือ  เวียน  ของ  สํานักงาน  คณะ  กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาด  หลัก 

 ทรพัย์ จึงขอนําเสนอให้พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid 

 คณุชัยรตัน์    โกวิทจินดาชัย  เลขานุการบริษัทฯ  ชี�แจง  ดังนี� 

 คําตอบ  บรษัิทฯ จะรับไว้พิจารณา ในการจัดประชุมผู้  ถือหุ้นคราวต่อไป 

 คณุพจนาวรรณ ชูเชิด  ผู้รับมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  บรษัิทฯ มีแผนที�จะรว่มลงทุนกับบรษัิทอื�นหรอื  ไม ่

 คณุปรญิญา โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริษัท ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  ป�จจุบัน  บรษัิทฯ  ยัง  ไมม่ี  แผนที�  จะ  รว่ม  ลงทุน  กับ  บรษัิท  อื�น  อยา่งไร  ก็ตาม  บริษัทฯ  เป�ด  กว้าง  และ 

 จะ  รบั  พิจารณา  หาก  พิจารณา  แล้ว  เล็ง  เห็น  ว่า  มี  โอกาส  ที�  มี  ประโยชน์  กับ  ทา  งบ  ริ  ษัทฯ  และ  ผู้  ถือ  หุ้น  ก็  จะ  พิจารณา  ใน 

 ทุก ๆ กรณี 

 คณุพจนาวรรณ ชูเชิด  ผู้รับมอบฉันทะ  มีข้อซักถามดังนี� 

 คําถาม  เข้าใจ  ว่า  DCON  ลง  มติ  ไม ่ อนุมัติ  ใน  ทุก  วาระ  ที�  ผา่น  มา  คุณ  นิ  รุธ  อินทร  ท่าฉาง  ซึ�ง  เป�น  กรรมการ 

 ผู้จัดการของ DCON  และเป�นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย จะชี�แจงเรื�องนี�อยา่งไร 

 ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชวีะ  กรรมการบริษัท  ชี�แจงดังนี� 

 คํา  ตอบ  ณ  ขณะ  ที�  ประชุม  บรษัิทฯ  ยัง  ไม ่ ทราบ  ว่า  ใคร  ลง  มติ  เป�น  อยา่งไร  บ้าง  จึง  ยัง  ไม ่ สามารถ  สรุป  ได้  ว่า 

 ทาง  บรษัิท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด  (  มหาชน  )  ลง  มติ  เชน่  ไร  เรื�อง  ดัง  กล่าว  เป�น  เรื�อง  ที�  บริษัท  ดี  คอน  โป  รดักส์  จํากัด 

 (  มหาชน  )  ต้อง  พิจารณา  ต่อ  ไป  อยา่งไร  ก็ตาม  ใน  แง่  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  บริษัทฯ  ได้  ให้  เหตุผล  ถึง  ทุก  วาระ  และ  บริษัทฯ  ได้ 

 ทํางาน  มา  อยา่ง  หนัก  และ  ดี  ที�สุด  ตลอด  มา  ซึ�ง  ทาง  กรรมการ  ทุก  ท่าน  ได้  รับ  ทราบ  ผล  มติ  ที�  ไม ่ อนุมัติ  จ่าย  ค่า  ตอบแทน 

 กรรมการ  แล้ว  แต่  กรรมการ  ทุก  ท่าน  ก็  ยัง  จะ  ปฏิบัติ  หน้าที�  ต่อ  ไป  อยา่ง  เข้ม  แข็ง  และ  อยาก  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  ทุก  ท่าน  เชื�อ  ถือ 

 และไว้วางใจบรษัิทฯ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  แจ้ง  ว่า  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรอื  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม 

 แล้ว  และ  หาก  ผู้  ถือ  หุ้น  มี  คําถาม  สามารถ  สอบถาม  ได้  โดย  บริษัทฯ  จะ  เผย  แพร ่ คําถาม  และ  คํา  ตอบ  ไว่  ใน  รายงาน  การ 

 ประชุม 

 จาก  นั�น  ผู ้ ดําเนิน  การ  ประชุม  ได้  แจ้ง  ให้  ที�  ประชุม  ทราบ  เกี�ยว  กับ  เรื�อง  การ  รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม 

 สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ของ  บรษัิท  ใน  ครั�ง  นี�  เพื�อ  ให้  ที�  ประชุม  ใช้  เวลา  เกี�ยว  กับ  วาระ  การ  ประชุม  ใน  คราว  ต่อ  ไป  ได้  อยา่ง  มี 

 ประสิทธิภาพ  บรษัิทฯ  จะ  เผย  แพร ่ รายงาน  การ  ประชุม  สามัญ  ผู้  ถือ  หุ้น  ครั�ง  นี�  บน  เว็บไซต์  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  ภายใน  ระยะ 

 เวลา  14  วัน  นับ  แต่  วัน  ประชุม  เพื�อ  เป�ด  โอกาส  ให้  ผู้  ถือ  หุ้น  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เกี�ยว  กับ  รายงาน  การ  ประชุม  ภายใน 

 เวลา  30  วัน  นับ  จาก  วัน  ที�  เผย  แพร ่ หาก  ไมม่ี  ผู้  ใด  คัดค้าน  จะ  ถือว่า  รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  แต่  หาก  มี  ผู้  ใด  ขอ  แก้ไข 

 บรษัิทฯ  จะ  พิจารณา  จาก  ข้อ  เท็จ  จริง  และ  ดําเนิน  การ  แก้ไข  รายงาน  การ  ประชุม  พร้อม  ทั�ง  สง่  ให้  หนว่ย  งาน  ที�  เกี�ยวข้อง 

 โดยจะเผยแพรบ่นเว็บไซต์บรษัิทฯ  เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
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 เมื�อ  ไมม่ี  ผู้  ถือ  หุ้น  และ  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ  สอบถาม  หรือ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เพิ�ม  เติม  ผู้  ดําเนิน  การ  ประชุม  จึง 

 เรยีนเชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวป�ดการประชุม 

 ประธานฯ  ใน  นาม  ของ  บริษัท  ปริ  ญ  สิริ  จํากัด  (  มหาชน  )  ได้  กล่าว  ขอบคุณ  ท่าน  ผู้  ถือ  หุ้น  ผู้รับ  มอบ  ฉันทะ 

 และ  ผู้  เกี�ยวข้อง  ทุก  ท่าน  ที�  มี  สว่น  สนับสนุน  การ  ดําเนิน  งาน  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  มา  โดย  ตลอด  รวม  ทั�ง  ได้  สละ  เวลา  มา  เข้า  รว่ม 

 ประชุม  และ  เสนอ  ข้อคิด  เห็น  ใน  เรื�อง  ต่างๆ  อัน  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ  ดําเนิน  ธุรกิจ  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  และ  กล่าว  ป�ด  การ 

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2567 ของบริษัทฯ 

 ป�ดการประชุมเวลา  16.30  น. 

 ( นายชัยรตัน์  โกวิทจินดาชัย ) 

 เลขานุการบริษัท 
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